

**BÁO CÁO**

**Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3  
HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026**

**1. Về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn**

- **Cử tri xã Phước Thuận, Phước Thái, Phước Nam, Phước Hữu, Vĩnh Hải kiến nghị:** Tình hình sản xuất chăn nuôi của đại bộ phận bà con nhân dân làm nông nghiệp rất bấp bênh, giá cả phân thuốc, thực phẩm chăn nuôi tăng cao, trong khi sản phẩm làm ra bán không được. Đề nghị tỉnh xem xét nghiên cứu thu mua sản phẩm cho bà con nhân dân và bình ổn giá cả để bà con an tâm sản xuất trong tình hình dịch bệnh.

*Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại công văn số 4692/SNNPTNT-TTr ngày 15/12/2021 như sau:*

Tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài từ tháng 4/2020 đến nay đã ảnh hưởng đến tất cả mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội của cả nước. Giá cả một số nhu yếu phẩm tăng, trong khi đó giá một số loại nông sản giảm, người dân đối mặt với những khó khăn trong lưu thông hàng hóa như nhiều chợ đầu mối tại các tỉnh, thành phố lớn, du lịch, vận tải hành khách, hoạt động của các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, các trường học, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn... ngừng hoạt động hoặc hoạt động hạn chế quy mô dẫn đến nhu cầu tiêu thụ giảm, đứt gãy chuỗi cung ứng, kết nối với thị trường. Đặc biệt là các sản phẩm đặc thù trong chăn nuôi của tỉnh như dê, cừu (thực phẩm tươi để chế biến của nhà hàng, khách sạn thường không lưu trữ, chế biến sẵn); thiếu doanh nghiệp dẫn đầu để tạo liên kết, cơ sở giết mổ nhỏ lẻ yếu về tiềm lực tài chính, năng lực phát triển thị trường và các cam kết thực hiện trong liên kết lỏng lẻo, phần thua thiệt thuộc về người chăn nuôi khi gặp khó khăn.

Nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Công Thương và các ngành liên quan đã triển khai các giải pháp bình ổn giá phân bón và cân đối cung cầu tại tỉnh, như: Rà soát, tính toán, cập nhật định kỳ báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nhu cầu sử dụng các loại phân bón, thức ăn chăn nuôi theo từng mùa vụ; thức ăn chăn nuôi trong từng giai đoạn, để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kịp thời cập nhật, điều phối hoạt động sản xuất đảm bảo nguồn cung ứng cho nhu cầu, phục vụ sản xuất nông nghiệp trong nước; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh và chất lượng phân bón, thức ăn chăn nuôi; quản lý chặt giá cả đầu vào và đầu ra các loại phân bón, thức ăn chăn nuôi. Đồng thời, triển khai hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh đến hệ thống siêu thị, cửa hàng bách hóa xanh, chợ đầu mối trên địa bàn tại tỉnh có nhu cầu; Tăng cường hỗ trợ các đơn vị kết nối, đưa sản phẩm tiêu thụ trên các sàn giao dịch thương mại điện tử Sendo, Voso, PostMart,...; Thực hiện hỗ trợ 18 cơ sở, doanh nghiệp ứng

dụng ứng dụng thương mại tử theo Đề án “giải pháp bán hàng thông minh” và 07 cơ sở, doanh nghiệp “xây dựng, phát triển bộ thương hiệu trực tuyến cho các sản phẩm đặc thù của tỉnh Ninh Thuận”.

Ngoài ra, để bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 6012/KH-UBND ngày 03/11/2021; trong đó, các mặt hàng lương thực thực phẩm bình ổn giá bao gồm các sản phẩm chăn nuôi.

**\* Kết quả hỗ trợ lên các sàn giao dịch thương mại điện tử:**

- **03 đơn vị lên sàn Sendo:** (1) HTX DV-NN thu mua nông sản Thanh Hải (hành tím); (2) Công ty TNHH SX-TM nông sản Thái Thuận-Ninh Thuận (nho xanh) và (3) Công ty CP thực phẩm Cánh Đồng Việt (nha đam). Cung cấp cho Công ty Sen Đỏ 03 tấn nho xanh; 6,1 tấn hành tím và 400 túi (0,5kg/túi) nha đam.

- **15 đơn vị lên sàn voso:** (1) HTX nho Evergreen Ninh Thuận (nho sậy, nho tươi); (2) Hộ kinh doanh Quang Minh (nước mắm); (3) Công ty TNHH Linh Đan Ninh Thuận (trà măng tây); (4) Cơ sở thu mua, chế biến nông, hải sản Lê Nhân (táo sậy, mút rong sụn); (5) Công ty TNHH mỹ nghệ Hương Quê (đũa); (6) HTX DV-NN, thu mua nông sản Thanh Hải (hành tím, tỏi); (7) Công ty CP thực phẩm Cánh Đồng Việt (thạch nha đam); (8) CSSX nước mắm cá cơm truyền thống Tư Phụng; (9) HTX SX & TM An Xuân; (10) Công ty CP giống cây trồng Nha Hồ; (11) HTX SXKD nông sản chất lượng ATTP (HTX Phước Bình); (12) Hộ kinh doanh Xứ Phan; (13) HTX sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp Suối Đá; (14) Công ty TNHH Nước mắm Cana; (15) Công ty TNHH SX-TM nông sản Thái Thuận-Ninh Thuận.

- **13 đơn vị lên Sàn Postmart:** (1) Cơ sở thu mua, chế biến nông, hải sản Lê Nhân; (2) Cơ sở kinh doanh dê, cừu Triệu Tín; (3) Công ty CP giống cây trồng Nha Hồ; (4) Công ty TNHH nước mắm Cana; (5) HTX DVNN, thu mua nông sản Thanh Hải; (6) Công ty TNHH mỹ nghệ Hương Quê; (7) Công ty CP thực phẩm Cánh Đồng Việt; (8) Hộ kinh doanh Quang Minh; (9) HTX Nho Evergreen Ninh Thuận; (10) HTX SX & TM An Xuân; (11) Công ty TNHH SX-TM nông sản Thái Thuận-Ninh Thuận; (12) Hộ kinh doanh Xứ Phan; (13) HTX DV-NN-TH Thái An.

- Hỗ trợ tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử do Cục Xúc tiến thương mại triển khai: Sở Công Thương đề xuất hỗ trợ cho 04 doanh nghiệp tham gia các sàn (Alibaba.com, Tiki.vn, Lazada.vn, Sendo.vn) theo Công văn số 1083/SCT-TM ngày 14/6/2021. Đến nay, ngoài các đơn vị đã được lên Sàn sendo nêu trên, Cục Xúc tiến thương mại đang tiếp tục triển khai hỗ trợ các sản phẩm lên các sàn khác theo thứ tự ưu tiên.

- **Cử tri phường Văn Hải:** Hiện nay tình trạng các nhà buôn thu sản phẩm người dân với giá thấp, cử tri kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả, giúp người nông dân đỡ bị thiệt hại.

*Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại công văn số 4692/SNNPTNT-TTr ngày 15/12/2021 như sau:*

Trong năm 2021, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận nói riêng. Vì vậy, việc giao

thương tại các siêu thị, chợ đầu mối, chợ địa phương tuy đã được nói lỏng, nhưng vẫn còn hạn chế, các phương tiện giao thông trong tỉnh được lưu thông, nhưng tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh vẫn còn chậm, giá cả các mặt hàng nông sản như: măng tây, nha đam, nho, táo, rau các loại vẫn còn thấp so với cùng kỳ năm 2020, một số tư thương lợi dụng tình hình thu mua nông sản với giá thấp. Ngày 04/8/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng Phương án số 01/PA-SNNPTNT ứng phó trong sản xuất, lưu thông, tiêu thụ hàng hóa nông sản thực phẩm trong điều kiện Covid-19 xảy ra trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với Sở Công thương và các địa phương, kết nối các điểm, cơ sở thu mua nông sản, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thông qua các kênh bán hàng online như: zalo, facebook,... để hỗ trợ tiêu thụ một phần nông sản cho người nông dân trong tình hình dịch Covid-19; rà soát các hộ sản xuất nông nghiệp tại các địa phương cung cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông để hỗ trợ lên sàn thương mại điện tử, nhằm giúp bà con nông dân thuận lợi hơn trong việc tiêu thụ nông sản, đặc biệt trong tình hình dịch Covid-19; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở thường xuyên cập nhật thông tin về giá cả thị trường nông sản và liên hệ kết nối với Tổ công tác 930 của Bộ Nông nghiệp và PTNT để tìm thị trường hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân trong tỉnh.

Trong thời gian tới, để chủ động từng bước khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của Nhân dân dần trở lại tình trạng bình thường mới; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với Sở Công thương, ban ngành và các địa phương kết nối các điểm, cơ sở thu mua nông sản giới thiệu đến các HTX, hộ dân để hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân trên địa bàn tỉnh, kết nối thị trường và quảng bá các sản phẩm đặc sản chủ lực của tỉnh, đề kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên doanh, liên kết với người sản xuất thu mua và tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Cục Quản lý thị trường phối hợp với các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường để giúp người nông dân sản xuất và tiêu thụ nông sản ổn định, góp phần tăng thêm thu nhập cho người dân trên địa bàn tỉnh.

- **Cử tri xã Hòa Sơn:** Từ vụ mùa năm 2017 đến nay, giống mỳ, mía trên địa bàn huyện Ninh Sơn đều bị bệnh khảm lá, ảnh hưởng lớn đến thu nhập của nông dân. Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ giống mỳ, mía có chất lượng đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất của bà con.

*Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại văn bản số 4657/SNNPTNT-TTr ngày 15/12/2021 như sau:*

Tiếp nhận kiến nghị của cử tri, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật kiểm tra, rà soát, cho thấy:

- Từ tháng 8 năm 2018 đến nay, tình trạng bệnh Khảm lá Mỳ đã xuất hiện trên địa bàn huyện Ninh Sơn và gây hại cho 637,2 ha trồng Mỳ. Nguyên nhân phát sinh nguồn bệnh là: Vụ Hè Thu 2018, diện tích trồng sản vượt 21,4% so với kế hoạch (trồng mới) và hạn hán làm chết cây (trồng dặm), dẫn đến tình trạng thiếu giống, nông dân không chủ động hom giống và nhập giống từ tỉnh khác về trồng. Còn đối với cây Mía không có bệnh khảm lá gây hại. Tuy nhiên, trong thời gian qua, sinh

vật gây hại (*bệnh trắng lá, sâu đục thân 4 vạch đầu nâu,...*) trên cây Mía xuất hiện rải rác, gây hại với tỷ lệ và mật độ không đáng kể, không làm ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng mía.

- Trước tình hình dịch bệnh Khảm lá virus hại Mỳ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống bệnh Khảm lá trên cây mỳ tại tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 2098/QĐ-BCĐ ngày 06/12/2018 về Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh Khảm lá virus hại mỳ. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban đã hành văn bản số 2397/SNNPTNT-TTBVTV ngày 29/8/2018 và Kế hoạch số 05/KH-SNNPTNT ngày 10/01/2019 để tổ chức thực hiện phòng trừ bệnh Khảm lá mỳ trên địa bàn tỉnh.

- Việc hỗ trợ cho người nông dân: Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh thì các hộ sản xuất bị thiệt hại được xem xét hỗ trợ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: “*Sản xuất không trái với quy hoạch, kế hoạch và hướng dẫn sản xuất nông nghiệp của chính quyền địa phương,...*”. Đồng thời, cây sắn (*mỳ*) là loại cây trồng chưa được quy định cụ thể trong danh mục các loại cây trồng được hỗ trợ theo Nghị định này. Do đó, không có cơ sở để xem xét hỗ trợ giống cho diện tích mỳ bị thiệt hại tại xã Hòa Sơn theo quy định.

Về giải pháp: Ghi nhận kiến nghị của cử tri, Sở Nông nghiệp và PTNT kiến nghị UBND huyện Ninh Sơn vận dụng nguồn kinh phí của huyện để hỗ trợ giống cho cử tri xã Hòa Sơn bị thiệt hại do bệnh Khảm lá sắn gây ra để khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo các phòng ban có liên quan cử cán bộ Nông nghiệp, cộng tác viên mạng lưới BVTV cơ sở,... phối hợp chặt chẽ với trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, tăng cường điều tra, thống kê những diện tích trồng sắn nhiễm bệnh để hướng dẫn, tiêu hủy nguồn bệnh kịp thời, nhằm ngăn chặn triệt để việc sử dụng các giống mỳ đã bị nhiễm bệnh để làm giống; Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, không sản xuất ngoài kế hoạch, không gieo lệch vụ để hạn chế thấp nhất thiệt hại cho cây trồng trên địa bàn huyện; Khuyến cáo người nông dân sử dụng giống Mỳ, Mía và khung lịch thời vụ gieo trồng theo “*Hướng dẫn cơ cấu giống và thời vụ một số cây trồng chính*” trong từng vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành, cụ thể:

- Cơ cấu giống Mía: Dùng các giống chủ lực chịu hạn, có năng suất và chữ đường cao như: MY55-14, K95-84, K88-92, K95-156, Suphaburi 7, KK3, ROC23, ROC25,... Thời gian trồng ở vùng chủ động nước từ tháng 12/2021;

- Cơ cấu giống Mỳ: Trồng các giống sắn chủ lực như: KM94, KM98, KM228,... Tuyệt đối không sử dụng, mua, bán, trao đổi, vận chuyển hom sắn từ các vùng bị bệnh về để làm giống, không trồng các giống sắn miễn cảm với bệnh virút khảm lá sắn như: HLS11, KM419, KM140.

- **Cử tri xã Ma Nới**: Đến thời điểm hiện nay, các hộ ở xã Ma Nới nhận khoán bảo vệ rừng tại địa phương vẫn chưa được chi trả tiền hỗ trợ trong năm 2021. Đề nghị lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quan tâm, kịp thời giải quyết chế độ hỗ trợ cho bà con.

*Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại văn bản số 4657/SNNPTNT-TTr ngày 15/12/2021 như sau:*

Thực hiện Kế hoạch giao khoán bảo vệ rừng giai đoạn 2021 - 2025 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 về Phương án quản lý rừng bền vững của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn đến năm 2030; Đầu năm 2021, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn đã tiến hành ký kết hợp đồng nguyên tắc giao khoán bảo vệ rừng (giao chuyển tiếp) với 05 cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng xã Ma Nời với diện tích **4.400 ha**, gồm: Cộng đồng Tà Nôi 1: diện tích 1.000 ha; Cộng đồng Tà Nôi 2: diện tích 1.000 ha; Cộng đồng Tà Nôi 3: diện tích 550 ha; Cộng đồng thôn Hà Dài: diện tích 850 ha và Cộng đồng thôn Do: 1.000 ha.

Ngày 10/9/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản số 3152/SNNPTNT-KH về việc nhu cầu vốn gửi Ban Dân tộc. Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện đang phối hợp với Ủy ban Dân tộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện (theo văn bản số 7999/BNN-TCLN ngày 25/11/2021 về việc kinh phí thực hiện bảo vệ và phát triển rừng năm 2021) để có kế hoạch phân bổ vốn cho địa phương.

Hiện nay Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn chưa được cấp kinh phí để thanh toán kinh phí giao khoán bảo vệ rừng cho các cộng đồng xã Ma Nời trong năm 2021 theo quy định. Tuy nhiên, để giải quyết khó khăn cho cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng và đảm bảo công tác giao khoán bảo vệ rừng kế hoạch năm 2021 được duy trì hoạt động, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn đã tạm sử dụng nguồn kinh phí của đơn vị để tạm ứng cho các cộng đồng nhận khoán với số tiền **152.150.000 đồng**, trong đó: Cộng đồng Tà Nôi 1 với số tiền là: 42.850.000 đồng; Cộng đồng Tà Nôi 2 với số tiền là: 31.300.000 đồng; Cộng đồng Tà Nôi 3 với số tiền là: 16.000.000 đồng; Cộng đồng thôn Hà Dài với số tiền là: 27.000.000 đồng và Cộng đồng thôn Do với số tiền là : 35.000.000 đồng.

Trong thời gian tới, sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định phân bổ nguồn kinh phí cho đơn vị để thực hiện công tác giao khoán bảo vệ tại khu vực II, Khu vực III kế hoạch năm 2021. Công ty sẽ thanh toán toàn bộ kinh phí khoán bảo vệ rừng cho các cộng đồng dân cư xã Ma Nời theo quy định.

## **2. Về lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, giao thông, thủy lợi**

- **Cử tri xã Thanh Hải:** Đề nghị đầu tư hệ thống lưới điện thấp sáng trên đường tỉnh lộ 702 đi ngang qua UBND xã Thanh Hải, để người dân đi lại an toàn.

*Sở Giao thông vận tải trả lời tại công văn 3239/SGTVT-QLGT ngày 16/12/2021 như sau:*

Sở Giao thông vận tải đã yêu cầu đơn vị bảo trì chiếu sáng tổ chức kiểm tra hiện trường ngày 15/12/2021. Qua kiểm tra tình hình chiếu sáng trên tuyến Đường tỉnh 702 cơ bản đáp ứng nhu cầu chiếu sáng trên tuyến (*đoạn tuyến đi ngang qua xã Thanh Hải được đơn vị bảo trì cho thấp sáng các bóng hiện hữu, các đoạn ngoài khu vực đông dân cư thấp sáng theo tỷ lệ 01 bóng sáng/3 bóng không sáng*). Trong thời gian tới, Sở Giao thông vận tải sẽ yêu cầu đơn vị bảo trì hệ thống chiếu sáng tiếp tục theo dõi, nghiên cứu tăng tỷ lệ đèn chiếu sáng khu vực qua xã Thanh Hải

trong những ngày Lễ, Tết nhằm đảm bảo an toàn giao thông của người dân. Đối với khu vực bị mất cáp dây điện Sở Giao thông vận tải sẽ nghiên cứu khảo sát, bổ sung đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời trong kế hoạch sửa chữa vừa năm 2022.

- **Cử tri xã Phước Tân:** Đề nghị đầu tư, sửa chữa các tuyến đường liên thôn, liên xã xuống cấp, gây khó khăn trong việc đi lại (đặc biệt là tuyến đường liên xã, từ ngã ba xã Phước Tiến đến UBND xã Phước Tân, chưa có trong phạm vi dự án đường Phước Tiến – Cha Pơ).

*UBND huyện Bác Ái trả lời tại công văn số 664/BC-UBND ngày 17/12/2021 như sau:*

Tuyến đường liên xã, ngã ba Phước Tiến đi Phước Tân hiện trạng là đường bê tông được đầu tư từ năm 2016, đến nay một số đoạn xuất hiện ổ gà; mặt đường qua thời gian sử dụng bị bong tróc lớp vữa, chỉ còn đá 1x2 bên trên nên gây khó khăn cho việc đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa của người dân

Tuy nhiên, qua rà soát đến nay UBND huyện chưa nhận đề xuất của 02 xã Phước Tiến và Phước Tân để đầu tư các công trình trên. Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân được thuận tiện trong thời gian tới, đề nghị UBND xã Phước Tân phối hợp với UBND xã Phước Tiến có kế hoạch đưa vào danh mục dự kiến đầu tư năm 2023 của xã, trình UBND huyện xem xét thông qua. Trên cơ sở đó UBND huyện sẽ cân đối nguồn vốn và triển khai thực hiện.

- **Cử tri xã Phước Bình:** Năm 2008 có thực hiện thu hồi diện tích đất sản xuất của 51 hộ dân để thực hiện dự án Hồ Đa Mây, dự án đã đền bù cho các hộ dân, hiện nay còn 15 hộ chưa đền bù, đề nghị các cấp quan tâm giải quyết.

*UBND huyện Bác Ái trả lời tại công văn số 664/BC-UBND ngày 17/12/2021 như sau:*

Dự án xây dựng hồ sinh thái Đa Mây vườn Quốc gia Phước Bình, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 24/3/2010 do Chi cục Thủy lợi tỉnh làm chủ đầu tư. Trong năm 2014, Hội đồng thẩm định, bồi thường, hỗ trợ và TĐC huyện, UBND huyện tiến hành bồi thường, hỗ trợ cho 36 hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi thực hiện dự án với số **7.025.709.636 đồng** (*Bảy tỷ không trăm hai mươi lăm triệu bảy trăm lẻ chín nghìn sáu trăm ba mươi sáu đồng*). Còn lại 15 hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi có nguồn gốc nhận chuyển nhượng chưa được bồi thường, hỗ trợ theo quy định (15 hộ nêu trên có nguồn gốc nhận chuyển nhượng đất của bà con (việc chuyển nhượng bằng giấy viết tay), không thực hiện thủ tục theo quy định, mặt khác thời gian nhận chuyển nhượng của 15 hộ là sau khi có chủ trương xây dựng hồ sinh thái Đa Mây vườn quốc gia Phước Bình, sau ngày 01/01/2008. Qua kiểm tra, các trường hợp nhận chuyển nhượng nêu trên có dấu hiệu lợi dụng chủ trương thu hồi đất của Nhà nước để trục lợi. Do đó, UBND huyện chuyển hồ sơ sang Thanh tra huyện để xác minh, làm rõ, làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ theo quy định; đồng thời xin chủ trương Hội đồng thẩm định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Tỉnh hướng dẫn việc áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp nói trên và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định bồi thường của tỉnh) trả lời tại Văn bản số 2508/STNMT-ĐĐ ngày 05/8/2014, với nội dung căn cứ Điều 103, 104 Nghị định 181/2004/NĐ-

CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ quy định đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và căn cứ Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 14/01/2010 của Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái, Chỉ thị số 09/HU ngày 28/2/2012 của Huyện ủy Bác Ái thì đối với 15 trường hợp nhận sang nhượng đất đai trái pháp luật tại dự án hồ sinh thái Đa Mây Vườn Quốc gia Phước Bình phải kiên quyết xử lý kịp thời. Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 2508/STNMT-ĐĐ ngày 05/8/2014, Hội đồng thẩm định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện chưa có cơ sở để xét bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Qua làm việc với Chủ đầu tư (Chi cục Thủy lợi tỉnh Ninh Thuận), đến thời điểm hiện tại tại dự án không bố trí được vốn để thực hiện. Thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện sẽ đề nghị Chủ đầu tư có giải trình cụ thể về việc có bố trí vốn để tiếp tục thực hiện dự án, trường hợp không tiếp tục bố trí vốn thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân huyện sẽ hủy công báo thu hồi đất đối với các trường hợp nêu trên để chủ sử dụng đất được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định.

*Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại công văn số 4692/SNNPTNT-TTr ngày 17/12/2021 như sau:*

- Dự án đầu tư xây dựng công trình hồ sinh thái Đa Mây Vườn quốc gia Phước Bình, xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 24/3/2010 và Quyết định số 2340A/QĐ-UBND ngày 20/10/2011 về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ sinh thái Đa Mây Vườn quốc gia Phước Bình, xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, do Chi cục Thủy lợi làm Chủ đầu tư.

- Sau khi có Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, Chi cục Thủy lợi đã phối hợp với Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Bác Ái (đơn vị thực hiện chức năng giải phóng mặt bằng) đo đạc, kiểm đếm và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái phê duyệt diện tích thu hồi được bồi thường, hỗ trợ là 343.665m<sup>2</sup>/ 51 hộ gia đình, cá nhân. Tuy nhiên, Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện Bác Ái chỉ thông qua 36 trường hợp đủ điều kiện, còn lại 15 hộ với diện tích 121.190m<sup>2</sup> chưa đủ điều kiện để bồi thường do Hội đồng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái kiểm tra lại các trường hợp nhận chuyển nhượng đất của người Kinh. Ngày 12/12/2013, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bác Ái đã chi trả số tiền 6.886.841.000 đồng đền bù cho 36 hộ dân.

Ngày 23/2/2016, Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái ban hành Quyết định số 376/QĐ-UBND thanh tra các trường hợp sang nhượng đất thuộc khu vực thu hồi đất để thực hiện công trình Hồ sinh thái Đa Mây vườn Quốc gia Phước Bình, xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận và tại Kết luận thanh tra số 1109/KL-UBND ngày 23/8/2016, Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái đã công nhận 15 hộ dân được quyền nhận bồi thường khi nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do thiếu vốn nên dự án đã tạm dừng thực hiện và Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái cũng chưa ban hành Quyết định thu hồi đất nên chưa ban hành quyết định bồi thường để làm cơ sở chi trả cho 15 hộ này.

Trong giai đoạn 2021-2025, dự án này cũng chưa được bố trí vốn, vì vậy các hộ dân vẫn được tiếp tục sản xuất trên diện tích chưa thu hồi, bồi thường để ổn

định đời sống. Khi dự án được bố trí vốn thực hiện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chỉ đạo Chi cục Thủy lợi phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Bắc Ái và các bên liên quan để hoàn tất thủ tục thu hồi, bồi thường cho 15 hộ dân theo quy định.

- **Cử tri xã Phước Bình:** Tuyến đường quốc 707 từ xã Phước Hòa đến xã Phước Bình trong mùa mưa này đã xuất hiện sạt lở, gây nguy hiểm cho Nhân dân khi đi lại, đề nghị đầu tư xây cầu thay vì hiện nay là đập tràn, vào mùa mưa lớn đã gây nguy hiểm đến tính mạng con người và lưu thông gặp khó khăn, hiện nay còn 03 đập tràn tại Gia Nhông, Gia Go, Ka Rum.

*Sở Giao thông vận tải trả lời tại công văn 3239/SGTVT-QLGT ngày 16/12/2021 như sau:*

- Đối với các điểm nguy cơ sạt lở, cây cối ngã đổ trong mùa mưa lũ: Ngay khi xảy ra sạt lở đất, đá hoặc cây ngã đổ trên tuyến, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo trì dọn dẹp ngay, đảm bảo giao thông trên tuyến không bị ùn tắc. Trong những năm qua, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức khảo sát và báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để tổ chức xử lý dứt điểm các vị trí có nguy cơ sạt lở. Tuy nhiên, do khối lượng nguy cơ sạt lở lớn, đòi hỏi cần có sự khảo sát đánh giá cụ thể, chi tiết và cần nguồn kinh phí lớn để thực hiện. Hiện nay, do tình hình nguồn vốn còn nhiều khó khăn nên chưa tổ chức thực hiện việc xử lý các vị trí trên. Trong thời gian tới, Sở Giao thông vận tải sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét bố trí nguồn vốn để thực hiện.

- Đối với việc thay thế các tràn trên tuyến: Hiện trạng tuyến đường tỉnh 707 thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao thông cấp VI, theo tiêu chuẩn thiết kế thì các vị trí thoát nước trên tuyến có thể thiết kế các công trình tràn. Tuy nhiên, để từng bước nâng cấp các tràn trên tuyến nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa lũ, trong năm 2019, Sở Giao thông vận tải đã thực hiện đầu tư xây dựng mới cầu Địa Toan tại lý trình Km26+080, Đường tỉnh 707 để thay thế cho tràn cũ nhằm đảm bảo việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, nông sản của nhân dân được thuận lợi, an toàn. Hiện nay, trên tuyến vẫn còn một số tràn hiện hữu (Gia Nhông, Gia Go, Ka Rum), vào mùa mưa nước lũ dâng cao gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Trong những năm vừa qua, do nguồn kinh phí được bố trí hàng năm để thực hiện công tác sửa chữa, bảo trì các tuyến đường giao thông còn hạn chế, trong khi đó nhiều địa phương, cử tri tiếp tục kiến nghị khắc phục, sửa chữa hạ tầng giao thông rất nhiều. Trên cơ sở cân đối nguồn vốn được bố trí, Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục phân loại, ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện đầu tư xây dựng nâng cấp các tràn cũ nêu trên trong kế hoạch bảo trì hàng năm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, đảm bảo giao thông trên tuyến không bị chia cắt trong mùa mưa lũ; từng bước giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm.

- **Cử tri xã Phước Chiến-huyện Thuận Bắc:** Cử tri thôn Ma Trai hiện có 07 hộ nằm trong diện tích thu hồi giải phóng mặt bằng để làm dự án điện mặt trời thuộc công ty Thiên Tân Sola thuộc địa bàn xã Phước Chiến, đề nghị xem xét đền bù khi thu hồi đất cho 07 hộ trên.



*Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc trả lời tại công văn số 4989/UBND-TH ngày 15/12/2021 như sau:*

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng của huyện tiến hành làm việc với Ủy ban nhân dân xã Phước Chiến, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận (Đại diện tham gia Trạm Thủy nông Thuận Bắc - đơn vị quản lý hồ Sông Trâu) và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Ninh Thuận (chủ đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.4) với nội dung, kết quả như sau:

- Dự án hồ chứa nước Sông Trâu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 11668/QĐ ngày 15/10/2003 về kinh phí bồi thường thiệt hại khi thu hồi đất của 381 hộ gia đình và 02 tổ chức để thi công xây dựng Cụm đầu mối và lòng hồ, Hồ chứa nước Sông Trâu thuộc dự án phát triển nông thôn đa mục tiêu tỉnh Ninh Thuận. Ban quản lý dự án cơ sở hạ tầng nông thôn tỉnh Ninh Thuận đã hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 381 hộ gia đình và 02 tổ chức;

- Đối với 08 hộ gia đình khiếu nại liên quan đến một số diện tích đất sản xuất nông nghiệp cũng như gây thiệt hại hoa màu, cây trồng của bà con, trong đó:

+ Đối với 02 hộ gia đình liên quan đến tranh chấp đất đai trong lòng hồ Sông Trâu của hộ ông Đá Mài Vưa và ông Kator Thoa. Vì diện tích này đã được Nhà nước thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ tại Quyết định số 11668/QĐ ngày 15/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận;

+ Đối với 06 hộ dân liên quan đến đơn vị thi công gây thiệt hại đến hoa màu, cây trồng của bà con. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Ninh Thuận (chủ đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.4 và đơn vị Bên tổng thầu thi công dự án) ghi nhận sẽ kiểm tra, rà soát trong danh sách các hộ gia đình Công ty đã hỗ trợ hoa màu, cây trồng trong năm 2020 và năm 2021. Đối với hộ gia đình chưa hỗ trợ hoa màu, cây trồng Công ty sẽ phối hợp Trạm Thủy nông Thuận Bắc (đơn vị quản lý hồ Sông Trâu) sẽ hỗ trợ cho bà con theo đúng quy định pháp luật. Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc sẽ báo cáo kết quả giải quyết cho Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- **Cử tri xã Thanh Hải:** Đề nghị nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Kiên Kiên - Mỹ Tân qua đoạn thôn Mỹ Phong (trước hộ nhà ông Lê Biên) vì đoạn đường này hiện nay đã xuống cấp trầm trọng gây khó khăn, nguy hiểm cho việc tham gia giao thông của các phương tiện và Nhân dân.

*BQLDAĐTXDCCT Giao thông trả lời tại công văn số 1245/BQLDA ngày 15/12/2021 như sau:*

Theo phân cấp quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 12/5/2016, tuyến đường từ Kiên Kiên - Mỹ Tân (thuộc tuyến đường Bình Nghĩa - Mỹ Tân) do Sở Giao thông vận tải quản lý. Vì vậy, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình Giao thông sẽ báo cáo Sở Giao thông vận tải để có kế hoạch sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới từ nguồn vốn sửa chữa đường bộ hàng năm của tỉnh.

- **Cử tri xã Xuân Hải:** Tại khu vực cánh đồng Đội 6, Đội 7 thuộc thôn Phước Nhơn 1, trong lúc tiến hành thi công công trình, Công ty điện gió làm đường để vận chuyển vật liệu, trụ điện làm công trình, việc thiết kế con đường và đặt cống xả, tràn... không đảm bảo, làm ngăn dòng chảy, ứ đọng lưu lượng nước, tạo thành dòng nước quét vào ruộng lúa gây thiệt hại cho bà con; đề nghị quan tâm sớm giải quyết, khắc phục cho bà con yên tâm sản xuất.

*UBND huyện Ninh Hải trả lời tại công văn số 6343/UBND-TH ngày 15/12/2021 như sau:*

Cuối tháng 10/2021, trên địa bàn huyện có xảy ra tình hình mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ tại khu vực này theo phân ánh của cử tri; UBND huyện đã cùng với các ngành của huyện, UBND xã Xuân Hải, Ban quản lý dự án Nhà máy điện gió Hanbaram tổ chức khảo sát thực tế tại đoạn cuối kênh Suối Tối, thôn Phước Nhơn 1, xã Xuân Hải; qua đó, UBND huyện đã giao UBND xã Xuân Hải chủ trì, phối hợp với các ngành chuyên môn huyện cùng Ban quản lý dự án Nhà máy điện gió Hanbaram khẩn trương khảo sát, có biện pháp xử lý, khắc phục hệ thống thoát lũ qua tuyến đường tạm của điện gió, bố trí hệ thống thoát lũ phù hợp nhất tại khu vực trên nhằm giảm thiểu hiện tượng ngập lúa vào mùa mưa lũ của bà con nông dân tại thôn Phước Nhơn 1. Hiện nay Ban quản lý dự án điện gió Hanbaram đang thi công khắc phục trước hai bên lề đường, hệ thống cống xả tràn; trong thời gian tới UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND xã Xuân Hải phối hợp, giám sát, kiểm tra yêu cầu Ban quản lý dự án điện gió Hanbaram đẩy nhanh thi công để sớm khắc phục cho bà con yên tâm sản xuất.

- **Cử tri xã Hộ Hải:** Tuyến Mương cầu 01 Hộ Diêm (tục danh mương cầu Ván) đã được thu hồi đất để mở rộng mương thoát lũ năm 2009 nhưng đến nay chưa thực hiện; hiện nay đã bị bồi lấp và cây cối mọc um tùm làm ảnh hưởng cho việc thoát lũ vào mùa mưa (trên 100ha) và cung cấp nước ngọt cho vùng nuôi trồng Thủy sản (Nuôi tôm) (trên 80 ha). Đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh sớm giải quyết cho bà con để sản xuất thuận lợi hơn.

*Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận trả lời tại công văn số 709/CTKTTL-QLNCT ngày 15/12/2021 như sau:*

Mương Cầu 01 Hộ Diêm (*mương cầu Ván*) còn gọi là kênh N2 thuộc hệ thống thủy sản Đầm Nại có chiều dài khoảng 2.406m, là kênh tưới tiêu kết hợp cho 80ha diện tích nuôi trồng thủy sản (*nuôi tôm*) thuộc xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải. Trong đợt đóng nước nạo vét định kỳ vào cuối tháng 4 năm 2020, bằng nguồn vốn từ nguồn hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích Công ty đã tổ chức nạo vét, khơi thông dòng chảy, nâng cao năng lực tiêu thoát nước trong mùa mưa của tuyến kênh N2 đoạn từ hạ lưu Quốc lộ 1A (cầu Hộ Diêm 1) đến cuối kênh (cống tiêu ra suối Màn Màn) với tổng chiều dài nạo vét là 974m.

Sau mùa mưa năm 2021, lượng bèo tây tập trung về đoạn cuối kênh lớn gây cản trở khả năng tiêu thoát nước và cung cấp nước ngọt cho vùng nuôi trồng thủy sản.

Do đó trong năm 2022, Công ty sẽ tiếp tục bố trí kinh phí để tổ chức nạo vét và phát dọn thông thoáng kênh mương, đảm bảo tiêu thoát nước và cấp nước ngọt cho vùng nuôi trồng thủy sản của địa phương.

**- Cử tri phường Đông Hải:** Nhân dân khu phố 7 và 8 đa phần sống bằng nghề lưới cước nên ghe, thúng đậu ở bãi ngang không vô cập cảng cá Đông Hải, hiện nay thi công cọc ba châu phía bên ngoài kè biển nên ghe thúng không vào bờ được, đề nghị tỉnh quy hoạch vài điểm để ghe, thúng, giúp ngư dân cập bờ.

*Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại văn bản số 4657/SNNPTNT-TTr ngày 15/12/2021 như sau:*

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chi cục Thủy lợi đang thi công Công trình Khắc phục hậu quả thiên tai khẩn cấp củng cố đê kè biển Phú Thọ và Đông Hải những đoạn còn lại trên tuyến; trong đó có giải pháp giảm bớt áp lực sóng tác động trực tiếp vào mái đê bằng các cấu kiện Tetrapods (cọc ba châu) xếp phía ngoài chân đê nhằm phá sóng từ xa, gia tăng ổn định cho công trình và trên toàn tuyến đê, đồng thời bố trí 03 lối lên xuống có bề rộng B=6m để thuận tiện cho việc di chuyển thúng lên xuống cập bờ của ngư dân.

Tiếp nhận kiến nghị của cử tri, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Ban Quản lý Khai thác các cảng cá, Chi cục Thủy lợi phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Đông Hải kiểm tra thực tế khu vực kiến cử tri kiến nghị. Qua kiểm tra, cho thấy: Hiện nay toàn bộ các cấu kiện Tetrapods (cọc ba châu) đang được tập kết tạm thời tại khu vực bãi cát bồi hiện hữu (nơi ghe, thúng cập bờ). Để phục vụ thi công Công trình, Ủy ban nhân dân phường Đông Hải đã bố trí khu vực cập bờ tạm thời cho các ghe, thúng của ngư dân khu phố 7 - 8 tại khu bãi rạn.

Ghi nhận kiến nghị của cử tri, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chỉ đạo Chi cục Thủy lợi đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình trong tháng 12/2021 để trả lại mặt bằng bờ biển cho ghe, thúng của bà con ngư dân khu phố 7 - 8 cập bờ.

**- Cử tri phường Đông Hải:** Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư tuyến kè phía Nam khu phố 11, vì hiện nay đã xuống cấp.

*Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại văn bản số 4657/SNNPTNT-TTr ngày 15/12/2021 như sau:*

Qua kiểm tra hiện trạng tuyến kè phía Nam khu phố 11, phường Đông Hải cho thấy: Tuyến kè này thuộc Công trình kè bờ luồng tàu vào Cảng Đông Hải do Ban quản lý khai thác các cảng cá quản lý từ khi công trình hoàn thành (2006 -2007) và đưa vào sử dụng cho đến nay, hiện vẫn đang sử dụng ổn định đảm bảo hoạt động tốt. Tuy nhiên, tuyến kè phía Nam khu phố 11 đang dần xuống cấp theo thời gian, trong vài năm gần đây do ảnh hưởng mưa bão cùng với triều cường, sóng to gió lớn, gây ra bong tróc mái kè và bị cát bồi lấp. Về phần tường chắn sóng do được xây dựng bằng đá kết dính bằng bê tông và bị nước biển ăn mòn theo thời gian gây mất thẩm mỹ.

Ghi nhận kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao Ban quản lý khai thác các cảng cá gia cố duy tu, sửa chữa một số vị trí trên tuyến kè. Đồng thời, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đầu tư nâng cấp

tuyến bờ kè này nhằm đồng bộ hóa hạ tầng khu vực vì hiện nay đã hình thành khu dân cư (khu dân cư Gò 31).

**- Cử tri xã Thanh Hải:** Đề nghị sớm đầu tư mở rộng dự án cảng cá Mỹ Tân, xã Thanh Hải giai đoạn 2.

*Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại văn bản số 4657/SNNPTNT-TTr ngày 15/12/2021 như sau:*

Cảng cá Mỹ Tân đã được đầu tư nâng cấp mở rộng giai đoạn 1 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư và đưa vào hoạt động năm 2019. Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng Cảng cá Mỹ Tân giai đoạn 2, thuộc Dự án Phát triển thủy sản bền vững, sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025, nhưng chưa được phê duyệt.

Mặt khác, Tổng cục Thủy sản đã ban hành Quyết định số 189/QĐ-TCTS-KHTC ngày 31 tháng 5 năm 2021 về việc Phê duyệt Danh mục dự án tiềm năng thu hút, kêu gọi đầu tư lĩnh vực thủy sản, trong đó có Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng cá Mỹ Tân, Ninh Thuận với nguồn vốn: ODA các hạng mục kết cấu hạ tầng; Xã hội hóa đầu tư, khai thác các hạng mục dịch vụ, hậu cần.

Sau khi Dự án được phê duyệt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm triển khai thực hiện theo kiến nghị của cử tri.

**- Cử tri xã Hòa Sơn:** Đề nghị cơ quan chức năng kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đề đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Hồ chứa nước Sông Than, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân.

*Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại công văn số 1361/BQLDAĐTXD-DA ngày 15/12/2021 như sau:*

Dự án đầu tư xây dựng Hồ chứa nước Sông Than, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 03/QĐ-HĐND ngày 30/3/2017; Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phê duyệt điều chỉnh nội dung dự án tại Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 29/9/2017; số 707/QĐ-UBND ngày 03/5/2018

Do trong quá trình triển khai thi công, công trình gặp nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án: Chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác. Đến ngày 17/11/2020 Quốc hội mới đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án tại Nghị quyết số 135/2020/QH14. Sau khi có Nghị quyết số 135/2020/QH14 của Quốc hội, ngày 10/12/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa X kỳ họp thứ 16 có Nghị quyết số 59/NQ-HĐND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, ngày 29/01/2021 Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày

29/01/2021 phê duyệt điều chỉnh dự án. Dung tích hồ: 85,04 triệu m<sup>3</sup>. Tổng mức đầu tư: 1.040,658 tỷ đồng; Thời gian thực hiện: năm 2018-2022.

Hiện nay, Chủ đầu tư đang đôn đốc nhà thầu rà soát, lập kế hoạch, tiến độ thi công đảm bảo hoàn thành công trình cuối năm 2022.

- **Cử tri phường Đông Hải:** Cảng cá Đông Hải cho thuê mặt bằng và thu phí nước thải, hiện nay trên mặt cảng cá, nước ứ đọng, ảnh hưởng vệ sinh môi trường vì hệ thống thoát nước bị hư hỏng, đề nghị tỉnh chỉ đạo Ban quản lý cảng cá khắc phục.

*Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại văn bản số 4657/SNNPTNT-TTr ngày 15/12/2021 như sau:*

- Cảng cá Đông Hải được nhà nước đầu tư đưa vào sử dụng từ năm 1997. Sau nhiều năm sử dụng, hiện nay mặt bằng cầu cảng và đường nội bộ Cảng cá Đông Hải đã xuống cấp, bong tróc mặt bê tông gây khó khăn trong công tác vệ sinh môi trường nhất là thu gom nước thải. Trong thời gian qua, mặc dù Ban Quản lý Khai thác các cảng cá đã tăng cường nạo vét khơi thông hệ thống mương thoát nước thải và thường xuyên vệ sinh rửa cầu cảng nhưng không đáp ứng kịp nhu cầu phát triển hoạt động trao đổi, mua bán của tàu thuyền hiện nay, nhất là vào vụ mùa khai thác.

- Để hạn chế tình trạng ứ đọng nước thải trên mặt bằng cảng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý Khai thác các cảng cá tăng cường nạo vét khơi thông hệ thống mương thoát nước thải, thường xuyên vệ sinh mặt bằng cảng, nâng tần suất vệ sinh cao hơn hiện nay

- Để khắc phục triệt để tình trạng này, Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng cá Đông Hải thuộc Dự án phát triển thủy sản bền vững, sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới đã được Ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025 tại Văn bản số 3012/UBND-KTTH ngày 24/8/2020 nhưng chưa được phê duyệt. Sau khi Dự án được phê duyệt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đơn vị được giao làm Chủ đầu tư sớm triển khai thực hiện.

- **Cử tri xã Phước Hữu:** Kiến nghị tỉnh chỉ đạo các cấp cần làm việc với các dự án đầu tư tại địa phương, liên quan đến giá cả đền bù đất bị thu hồi còn thấp so với giá đất thị trường, gây bức xúc trong Nhân dân.

*Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời tại công văn số 6256/STNMT-VP ngày 17/12/2021 như sau:*

Điểm đ khoản 4 Điều 114 Luật đất đai năm 2013 quy định “*giá đất cụ thể được làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất*”. Căn cứ quy định này, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước hợp đồng với Đơn vị tư vấn định giá độc lập, xác định giá đất cụ thể của dự án, trình Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ, trình Sở Tài chính (Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể) tổ chức thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định làm cơ sở tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Như vậy, quy trình xác định giá đất cụ thể thực hiện theo quy định và phù hợp với giá thị trường tại thời điểm thu hồi đất.

- **Cử tri xã Phước Hữu:** Đề nghị các cấp cần làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất liên quan đến các thửa đất, đã thực hiện dự án điện gió Chính Thắng, còn các thửa nhỏ manh mún, không sản xuất được. Nhân dân đã làm đơn đề nghị thu hồi gần 1 năm nay nhưng chưa thấy cơ quan, chức năng trả lời nên gây bức xúc trong Nhân dân.

*Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời tại công văn số 6256/STNMT-VP ngày 17/12/2021 như sau:*

Ngày 06/10/2021, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước có Tờ trình số 181/TTr-UBND Về việc xin chủ trương thu hồi đất nông nghiệp sau khi Nhà nước thu hồi đất phần diện tích còn lại của thửa đất sau thu hồi không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng sau khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Nhà máy điện gió Win Energy Chính Thắng.

Căn cứ quy định thì việc thu hồi phần diện tích đất còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng là có cơ sở pháp lý. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức cuộc họp ngày 12/10/2021 để thống nhất hướng đề xuất xử lý nhưng chỉ có Ủy ban nhân dân xã Phước Hữu tham dự; còn Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước không tham dự.

Tại cuộc họp, Ủy ban nhân dân xã Phước Hữu nêu ý kiến: Việc đưa diện tích đất sau khi thu hồi và giao cho xã quản lý vào sử dụng theo quy hoạch khó thực hiện được, vì đa phần diện tích đất các hộ dân đề nghị thu hồi hiện trạng đang bỏ trống. Do không có UBND huyện Ninh Phước tham dự nên chưa làm rõ được việc thu hồi phần diện tích đất còn lại để sử dụng vào mục đích cụ thể và nguồn kinh phí để chi trả.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh (văn bản số 5147/STNMT-ĐĐ ngày 25/10/2021) đề nghị chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước thực hiện một số nội dung công việc sau:

- Tiếp tục thực hiện vận động, khuyến khích người sử dụng đất chuyển nhượng, chuyển đổi cho người sử dụng đất liền kề để tổ chức sản xuất, tránh lãng phí về tài nguyên đất đai hoặc vận động người sử dụng đất đưa đất vào sử dụng theo quy hoạch và theo quy định của pháp luật.

- Báo cáo làm rõ việc thu hồi phần diện tích đất còn lại của các hộ dân để sử dụng vào mục đích gì; nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ.

Sau khi có Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu xử lý phù hợp quy định của pháp luật và thực tế sử dụng đất trong thời gian tới.

- **Cử tri xã Phước Hữu:** Việc đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất còn kéo dài thời gian, chưa phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; đề nghị tỉnh xem xét

*UBND huyện Ninh Phước trả lời tại văn bản số 802/BC-UBND ngày 24/12/2021 như sau:*

Việc chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất và nằm trong Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của Huyện đã được cấp có thẩm

quyền phê duyệt. Căn cứ để lập Kế hoạch sử dụng đất hàng năm là Quy hoạch sử dụng đất của Huyện và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu của Tỉnh. Tuy nhiên, do Quy hoạch sử dụng đất của Huyện giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 kỳ đầu của Tỉnh được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chậm hơn so với thời gian quy định. Vì vậy, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Huyện phê duyệt chậm (đến tháng 8/2021 mới phê duyệt). Hiện nay, UBND Huyện đã hoàn thành Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Huyện và gửi Tỉnh thẩm định, phê duyệt đúng thời gian quy định

- **Cử tri xã Phước Hải:** Đề nghị tỉnh sớm triển khai thực hiện Dự án đường Vành đai phía Nam để Nhân dân được hưởng lợi.

*BQLDAĐTXDCCT Giao thông trả lời tại công văn số 1245/BQLDA ngày 15/12/2021 như sau:*

Dự án Đường vành đai phía Đông Nam (giai đoạn 1) đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị Quyết số 82/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 để thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Hiện nay, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình Giao thông (Chủ đầu tư) đang chờ được cấp có thẩm quyền bố trí vốn để có cơ sở triển khai thực hiện dự án

- **Cử tri xã Phước Vinh:** Cử tri tiếp tục đề nghị xem xét, xây dựng hệ thống thoát nước dọc Tỉnh lộ 708, đoạn qua khu dân cư Phước An 2 (Từ UBND xã đến Cầu Lầu), do không có hệ thống thoát nước nên khu dân cư bị ngập nước khi trời mưa.

*Sở Giao thông vận tải trả lời tại công văn 3239/SGTVT-QLGT ngày 16/12/2021 như sau:*

Trong các năm vừa qua, Sở Giao thông vận tải đã ưu tiên bố trí nguồn vốn bảo trì đường bộ để đầu tư nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước dọc trên tuyến Tỉnh lộ 708, qua đó đã giải quyết vấn đề cấp bách của địa phương. Đối với các vị trí mặt đường thường xuyên bị ngập nước được thiết kế nâng cấp loại mặt đường bê tông xi măng có khả năng chịu được nước khi bị ngập nhằm bảo đảm lưu thông trên tuyến được thuận lợi.

Việc thiết kế hệ thống rãnh dọc theo mặt đường có tác dụng thu nước mặt đường về vị trí thoát nước ngang đường, không có tác dụng thoát nước trong khu vực dân cư. Do đó, để giải quyết vấn đề ngập nước cục bộ trong khu dân cư, Sở Giao thông vận tải đề nghị địa phương nghiên cứu quy hoạch đồng bộ hệ thống thoát nước trong khu vực để có hướng xử lý triệt để vấn đề ngập nước khu dân cư.

- **Cử tri xã Phước Vinh:** Đề nghị tiếp tục có kế hoạch mở rộng và nâng cấp đường Tỉnh lộ 708 (đoạn từ thôn Liên Sơn 2 đến thôn Bảo Vinh), vì hiện nay đoạn đường này vẫn còn đường đất, nhiều ổ gà, ổ voi giữa đường, rất lầy lội, gây khó khăn và nguy hiểm cho việc lưu thông. Đồng thời, kiến nghị tỉnh có kế hoạch khảo sát và mở rộng Cầu Liên Sơn 1, vì hiện nay cây Cầu này nằm ở khúc cua, hơn nữa Cầu quá nhỏ hẹp so với mặt đường, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông rất cao.

*BQLDAĐTXDCCT Giao thông trả lời tại công văn số 1245/BQLDA ngày 15/12/2021 như sau:*

Đường tỉnh 708 (Đoạn từ Đường tỉnh 703 đến Đường tỉnh 709 thuộc xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn) có chiều dài khoảng 28,7km. Trong đó, đoạn từ Đường tỉnh 703 đến xã Phước Vinh dài khoảng 13,43km (có đi qua thôn Liên Sơn 1,2 và thôn Bảo Vinh) đã được Sở Giao thông vận tải cải tạo nâng cấp sửa chữa hoàn thành trong tháng 11/2021 tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại.

Hiện nay, phân đoạn từ xã Phước Vinh đi xã Hòa Sơn đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị Quyết số 18/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 để thực hiện trong giai đoạn 2022-2025. Hiện nay, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình Giao thông đang chờ các cấp có thẩm quyền bố trí vốn để triển khai thực hiện.

Đối với kiến nghị của cử tri về mở rộng Cầu Lầu bắt qua kênh Nam và Cầu bắt qua kênh dân nước thôn Bảo Vinh thuộc Đường tỉnh 708 do Sở Giao thông vận tải quản lý, sử dụng theo phân cấp quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND. Vì vậy, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình Giao thông sẽ báo cáo với Sở Giao thông vận tải xem xét có kế hoạch nâng cấp, mở rộng các cầu trong thời gian tới

**- Cử tri xã Phước Hậu:** Đoạn đường liên xã 709B Phước Hậu, Phước Sơn nhiều ổ Voi, ổ Gà nhất là lòng lề đường chưa thông thoáng, mất an toàn giao thông, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Nhất là hệ thống thoát nước khu vực thôn Hiếu Lễ không có. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thẩm quyền quan tâm.

Sở Giao thông vận tải trả lời tại công văn số 3335/SGTVT-QLGT ngày 28/11/2021 như sau:

Trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2021, Sở Giao thông vận tải đã ưu tiên bố trí nguồn vốn bảo trì đường bộ để đầu tư sửa chữa, nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước trên tuyến Đường tỉnh 709B đoạn qua địa bàn của các xã: Phước Hậu, Phước Thái, Phước Hữu, Nhị Hà và Phước Hà, qua đó đã từng bước giải quyết các vấn đề cấp bách của địa phương. Đối với các vị trí mặt đường bị hư hỏng đoạn qua thôn Hiếu Lễ, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, Sở Giao thông vận tải sẽ chỉ đạo đơn vị bảo trì sửa chữa, khắc phục ngay để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Trong những năm vừa qua, do nguồn kinh phí được bố trí hàng năm để thực hiện công tác sửa chữa, bảo trì các tuyến đường giao thông còn hạn chế, trong khi đó nhiều địa phương, cử tri tiếp tục kiến nghị khắc phục, sửa chữa hạ tầng giao thông rất nhiều. Trên cơ sở cân đối nguồn vốn được bố trí hàng năm, Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục phân loại, ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước dọc đoạn qua thôn Hiếu Lễ, xã Phước Hậu trong kế hoạch bảo trì hàng năm, từng bước giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm.

Hiện nay, tuyến Đường tỉnh 709B đoạn qua thôn Hiếu Lễ, xã Phước Hậu thường xuyên xuất hiện tình trạng người dân tự ý lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh, mua bán. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như thuận lợi trong quá trình duy tu sửa chữa công trình, Sở Giao thông vận tải đề nghị chính



quyền địa phương quan tâm tuyên truyền, nhắc nhở và có biện pháp xử lý đối

với các trường hợp tự ý lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh, mua bán.

**- Cử tri xã Phước Hữu:** Kiến nghị đầu tư sửa chữa, nâng cấp đoạn đường liên huyện (đoạn từ sân bóng thôn Mông Đức đến tiếp giáp đường 709B thôn Hậu Sanh). Vì có nhiều đoạn bị xuống cấp trầm trọng, gây sụp, lún rất khó khăn cho Nhân dân trong lưu thông, vận chuyển hàng hóa và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

*UBND huyện Ninh Phước trả lời tại văn bản số 802/BC-UBND ngày 24/12/2021:*

Nội dung này, UBND huyện đã có Báo cáo số 779/BC-UBND ngày 14/12/2021, về kết quả thực hiện sửa chữa khắc phục hư hỏng đường giao thông do dự án năng lượng trên địa bàn huyện và đã gửi UBND tỉnh như sau:

### ***1.1 Tình hình và nguyên nhân gây hư hỏng các tuyến đường của huyện.***

Tuyến đường huyện Mông Đức đi Hậu Sanh và đường Phú Quý đi Hữu Đức thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng là tuyến đường huyết mạch kết nối giao thương liên vùng liên khu vực. Trong năm 2018 và 2019, đã đồng loạt triển khai các dự án năng lượng của các chủ đầu tư gồm: Công ty CP Điện gió Phước Hữu Trung Nam, Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Nha Trang, Công ty CP BP Solar, Công ty CP tái tạo và nông nghiệp Ninh Thuận (6.1&6.2), Công ty CP đầu tư điện Phước Hữu, Công ty TNHH Sinenergy Holding, Công ty TNHH Năng lượng mặt trời TT.SungLim. Các đơn vị thi công đã vận chuyển các vật tư, thiết bị, máy móc thi công dự án trên các phương tiện chuyên dùng, với mật độ lưu thông cao và trọng tải lớn trên tuyến đường duy nhất nêu trên, nên các tuyến đường này đã bị xuống cấp trầm trọng, làm mất an toàn giao thông, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển nông sản trong vùng, đồng thời cử tri bức xúc và kiến nghị nhiều lần mong muốn sớm sửa chữa đường. Mặc dù khó khăn nguồn kinh phí nhưng năm 2019 UBND huyện huy động nguồn ngân sách huyện để đầu tư sửa chữa, nâng cấp đoạn đường từ Phú Quý đi Mông Đức với chiều dài 1,52km, kinh phí khoảng 7 tỷ đồng; ngoài ra trong năm 2019 và 2020 còn duy tu các đoạn hư hỏng nặng tuyến đường Mông Đức đi Hậu Sanh, kinh phí 600 triệu đồng nhằm giải quyết bức xúc của nhân dân, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư vận chuyển vật tư, thiết bị, máy móc thi công xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào vận hành sử dụng.

Đến nay, tuyến đường Mông Đức đi Hậu Sanh tiếp tục hư hỏng ngày càng nặng, cần phải sửa chữa gấp.

### ***1.2 Kết quả vận động các nhà đầu tư tổ chức khắc phục sửa chữa.***

Để đảm bảo an toàn giao thông và giải quyết nội dung phản ánh, kiến nghị và bức xúc của cử tri, ngày 09/3/2021 UBND huyện đã phê duyệt thiết kế sửa chữa tuyến đường Mông Đức đi Hậu Sanh với tổng chiều dài 4,3 km /9,682 tỷ đồng, tuy nhiên do kinh phí địa phương khó khăn, trong khi có nhiều công trình hạ tầng kinh tế-xã hội cần đầu tư, đồng thời ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 nên không đáp ứng được. Vì mục tiêu đồng hành, chia sẻ và phát triển chung,

UBND huyện đã mời lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải và các chủ đầu tư dự án năng lượng làm việc tại Huyện 02 lần (vào ngày 07/01/2021 và ngày 02/4/2021). Qua đó, các chủ đầu tư dự án đã thống nhất cam kết sẽ đóng góp kinh phí nâng cấp, sửa chữa tuyến đường nêu trên theo tỷ lệ công suất nhà máy (MW) của từng đơn vị theo quy mô và kinh phí hồ sơ thiết kế đã được UBND phê duyệt cụ thể như sau:

<i>STT</i>	<i>Tên nhà đầu tư</i>	<i>Công suất nhà máy (MW)</i>	<i>Kinh phí đóng góp (đồng)</i>
1	Công ty CP BP Solar	36,8	1.304.289.001
2	Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Nha Trang	50	1.772.131.795
3	Công ty CP tái tạo và nông nghiệp Ninh Thuận (6.1 và 6.2)	47	1.665.803.888
4	Công ty CP đầu tư điện Phước Hữu	24,19	857.357.363
5	Công ty TNHH Sinenergy Holding	40	1.417.705.436
6	Công ty TNHH Năng lượng mặt trời TT.SungLim	29	1.027.836.441
7	Công ty CP Điện gió Phước Hữu Trung Nam	46,2	1.637.449.779
	<b>Tổng cộng</b>	<b>273,19</b>	<b>9.682.573.703</b>

Sau đó, địa phương tiếp tục có 3 văn bản gửi cho các chủ đầu tư để vận động đóng góp kinh phí sửa chữa, nâng cấp tuyến đường trên (*Công văn số 39/BQLDA-TH ngày 22/4/2021 của BQL dự án đầu tư xây dựng; Công văn 2197/UBND- KT ngày 17/6/2021 và Công văn 2987/UBND- KT ngày 12/8/2021 của UBND huyện*). Qua quá trình vận động, chỉ có Công ty CP Điện gió Phước Hữu Trung Nam có văn bản thống nhất chủ trương hỗ trợ, đồng thời hiện nay đơn vị này đang triển khai sửa chữa 0,9km (đoạn từ Km0+00 đến Km0+900 tuyến đường Mông Đức đi Hậu Sanh) với kinh phí khoản 1,6 tỷ đồng, còn lại 06 đơn vị chủ dự án chưa có ý kiến hoặc đóng góp thực hiện đúng theo nội dung cam kết.

### **1.3 Kết quả thực hiện theo Thông báo số 393/TB-VPUB ngày 11/11/2021 về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.**

Sau khi có Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Tấn Cảnh tại buổi làm việc nghe báo cáo phương án khắc phục sửa chữa đường giao thông bị hư hỏng do quá trình thi công dự án năng lượng trên địa bàn huyện Ninh Phước tại Thông báo số 393/TB-VPUB ngày 11/11/2021 của Văn phòng UBND tỉnh, đến nay

UBND huyện nhận được sự phản hồi của 04 đơn vị nhà đầu tư của dự án năng lượng như sau:

- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vĩnh Nha Trang có Công văn số 130/2021/VNT-ĐMT ngày 12/11/2021; đơn vị này cho rằng đã chuyển đổi pháp nhân quản lý cho Công ty cổ phần Green Energy Phước Hữu cho nên Công ty không còn trách nhiệm sửa chữa đường.

- Công ty TNHH năng lượng mặt trời TT.SungLim có Công văn số 43/2021/CV-TTSL ngày 17/11/2021, Công ty cổ phần điện Phước Hữu có Công văn số 62/2021/CV-PH ngày 17/11/2021, Công ty cổ phần Bắc Phương Solar tại Công văn số 415/2021/BPSOLAR ngày 23/11/2021. Cả 03 đơn vị này cho rằng nguyên nhân làm hư hỏng đường là do dự án Điện gió gây ra, vì dự án của họ đã hoàn thành đưa vào sử dụng trước thời điểm xảy ra hư hỏng đường, nên không có trách nhiệm góp vốn sửa chữa.

- Công ty cổ phần năng lượng tái tạo và nông nghiệp Ninh Thuận (6.1 và 6.2) có thông tin phản hồi là đồng ý đóng góp kinh phí sửa chữa theo chỉ đạo của UBND tỉnh, tuy nhiên chỉ bằng miệng với UBND huyện, hiện chưa có văn bản chính thức.

- Riêng Công ty TNHH Sinenergy Holding chưa có thông tin phản hồi.

#### **1.4 Quan điểm và kiến nghị**

- Căn cứ nội dung cam kết theo báo đánh giá tác động môi trường của các chủ dự án lập được Hội đồng của tỉnh thẩm định và được UBND tỉnh đã phê duyệt, cũng như việc đăng ký và cam kết bảo vệ môi trường của các chủ dự án đã đăng ký với UBND huyện như sau: *“Việc vận chuyển sử dụng các con đường hiện có để vận chuyển máy móc, thiết bị, vật tư...Nếu xảy ra hư hại, xuống cấp đường giao thông do dự án gây ra, chủ dự án phải có trách nhiệm sửa chữa, khôi phục hoàn trả hiện trạng con đường; Chủ dự án cam kết sửa chữa, gia cố nếu gây ra hư hỏng các cầu, đường trong vận chuyển thì liên hệ với cơ quan quản lý tuyến đường để có kế hoạch phối hợp, đảm bảo hoạt động giao thông không bị gián đoạn”*. Tuy nhiên, các chủ đầu tư dự án năng lượng không thực hiện đúng như nội dung đã cam kết với Tỉnh, Huyện.

- Trong khi đó tuyến đường Mông Đức đi Hậu Sanh bị hư hỏng trầm trọng nguyên chính là do các phương tiện chuyên dụng vận chuyển vật tư, thiết bị, máy móc thi công với mật độ lưu thông cao và có trọng tải lớn phục vụ cho các dự án năng lượng gây ra. Bởi lẽ, việc tác động ngoại lực làm phá vỡ kết cấu vật liệu và kết cấu kỹ thuật làm đường hư hỏng và xuống cấp là quá trình diễn ra từ từ, không thể tức thì ngày một ngày hai theo đúng cơ sở khoa học và cả thực tế. Do đó việc các chủ đầu tư cho rằng đã thi công dự án xong trước thì không làm đường hư hỏng là không có cơ sở khoa học và thực tế. Đối với Công ty CP đầu tư xây dựng Vĩnh Nha Trang cho rằng đã thay đổi pháp nhân thì không còn trách nhiệm là trái với quy định về quyền sở hữu tài sản, bởi lẽ khi chuyển đổi tài sản thì phải bàn giao cả trách nhiệm (sửa chữa đường). Ngoài ra địa phương hết sức tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt (nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh trật tự), để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án; đồng thời các công ty dự án

năng lượng đã thống nhất với phương án góp vốn đầu tư sửa chữa tuyến đường theo đề xuất của UBND huyện.

Như vậy, việc 04 dự án từ chối sửa chữa đường và 01 dự án chưa có ý kiến phản hồi sửa chữa đường Mông Đức đi Hậu Sanh không những vi phạm cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, mà còn không chia sẻ khó khăn và thực hiện cam kết với địa phương khi thực hiện dự án. Điều này sẽ tạo ra tiền lệ xấu và dẫn đến bức xúc của cử tri cũng như dư luận hiện nay. Do đó, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành chức năng của tỉnh hỗ trợ, phối hợp UBND huyện kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, cũng như tác động để các dự án thực hiện cam kết với Huyện, từ đó sớm sửa chữa đường theo yêu cầu và nguyện vọng chính đáng của nhân dân địa phương.

Ngày 05/12/2021, UBND tỉnh có Công văn số 6840/UBND-KTTH về việc khẩn trương kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các dự án năng lượng trên địa bàn huyện Ninh Phước. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các Sở liên quan và UBND Huyện kiểm tra, đề xuất hướng xử lý trình Tỉnh trước ngày 05/01/2022

**- Cử tri xã Hòa Sơn:** Cử tri rất hoan nghênh Sở Giao thông vận tải tỉnh đã kịp thời tổ chức kiểm tra và tiến hành sửa chữa, khắc phục hệ thống thoát nước thuộc đường 709, đoạn từ cầu Hòa Sơn đến chợ cũ Hòa Sơn, sau khi tiếp nhận ý kiến của cử tri địa phương; tuy nhiên, do thiếu nguồn kinh phí nên việc sửa chữa, nâng cấp vẫn chưa hoàn thiện. Để giải quyết dứt điểm tình trạng ngập cục bộ mỗi khi mưa lớn đảm bảo cuộc sống người dân, đề nghị Sở Giao thông vận tải tiếp tục có phương án sửa chữa, nâng cấp hoàn thiện hệ thống thoát nước trên trong thời gian tới.

*Sở Giao thông vận tải trả lời tại công văn 3239/SGTVT-QLGT ngày 16/12/2021 như sau:*

Trong thời gian tới, Sở Giao thông vận tải sẽ cân đối nguồn vốn bảo trì hàng năm được cấp để tiếp tục có phương án sửa chữa, hoàn thiện hệ thống thoát nước đoạn từ cầu Hòa Sơn đến chợ cũ Hòa Sơn thuộc Đường tỉnh 709 (Quốc lộ 27 đi Ma Nối).

**- Cử tri xã Hòa Sơn:** Hiện nay tuyến đường 708 (Hòa Sơn đi Phước Sơn) đã có nhiều đoạn bị sạt lở, hư hỏng. Đề nghị Sở Giao thông vận tải tiến hành khảo sát, kịp thời duy tu, sửa chữa đảm bảo nhu cầu đi lại của Nhân dân.

*Sở Giao thông vận tải trả lời tại công văn 3239/SGTVT-QLGT ngày 16/12/2021 như sau:*

Đoạn tuyến từ Hòa Sơn đi Phước Sơn có kết cấu mặt đường chủ yếu là cấp phối sỏi đỏ. Trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến ngày 30/11/2021 trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa lớn đã làm hư hỏng đến kết cấu nền, mặt đường của tuyến đường này, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị bảo trì duy tu, sửa chữa khắc phục các vị trí hư hỏng trên tuyến để đảm bảo việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân được thuận lợi. Công việc này dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2021.

Đối với nội dung sửa chữa, nâng cấp hoàn thiện hệ thống thoát nước thuộc Đường tỉnh 708, hiện nay Dự án nâng cấp Đường tỉnh 708 (đoạn Phước Vinh-Hòa Sơn) đã được Hội Đồng nhân dân phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 19/3/2021, trong thời gian tới Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Ninh Thuận (Chủ đầu tư) sẽ tiến hành các thủ tục về đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành.

- **Cử tri xã Phước Kháng:** Đường từ Hồ Phước Nhơn đi Suối Le hiện nay đã xuống cấp, hư hỏng nặng, đề nghị quan tâm, phân bổ kinh phí xây dựng để thuận lợi đi lại cho bà con Nhân dân.

UBND huyện Thuận Bắc trả lời tại công văn số 5178/UBND-NC ngày 28/12/2021 như sau:

Đường từ Hồ Phước Nhơn đi Suối Le là tuyến đường vận hành của Hồ Phước Nhơn do Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận quản lý.

Qua kiểm tra, tuyến đường này dài khoảng 860m, mặt đường rộng 3,5m có nhiều vị trí xuống cấp hư hỏng, rất nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông trong mùa mưa hoặc đi lại vào ban đêm.

Nguyên nhân đường xuống cấp: Do các đơn vị thi công dự án đường Ba Tháp - Suối Le đi trên đoạn đường này để vận chuyển vật liệu, thiết bị thi công xây dựng dự án. Tuy nhiên, khi địa phương kiến nghị thì đơn vị thi công chỉ khắc phục dặm vá một số vị trí hư hỏng, không nâng cấp toàn bộ mặt đường và một phần xuống cấp là tuyến đường này đã sử dụng lâu nhưng chưa được sửa chữa nâng cấp.

Trước tình hình khó khăn trong việc đi lại của người dân, ủy ban nhân dân huyện kiến nghị Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận quan tâm kiến nghị của cử tri và sớm có Kế hoạch đầu tư nâng cấp tuyến đường này trong thời gian sớm nhất để người dân được đi lại thuận tiện, đảm bảo an toàn giao thông.

- **Cử tri xã Phước Kháng:** Hiện nay đoạn đường Phước Kháng - Suối Le sau trận mưa lớn vừa rồi gây sạt lở nghiêm trọng, gây khó khăn cho bà con nhân dân đi lại, kiến nghị các cấp quan tâm tu sửa, bảo dưỡng.

Sở Giao thông vận tải trả lời tại công văn 3239/SGTVT-QLGT ngày 16/12/2021 như sau:

Ngay khi xảy ra sạt lở đất, đá trên tuyến, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo trì dọn dẹp ngay, đảm bảo giao thông trên tuyến không bị ùn tắc. Đến nay, phần khối lượng đất đá sạt lở trên mặt đường đã được đơn vị bảo trì dọn dẹp xong, các vị trí cống, rãnh thoát nước sẽ được tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

- **Cử tri xã Phước Hữu:** Đề nghị Ban quản lý dự án ODA sớm tu sửa đường giếng học thôn Hậu Sanh. Để thực hiện dự án tại địa phương, công ty đã thường xuyên vận chuyển vật tư, thiết bị với trọng tải nặng đi qua tuyến đường này, đã làm hư, hỏng, sụp lún gây khó khăn cho việc đi lại sản xuất và vận chuyển của người dân.

*Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại công văn số 1361/BQLDAĐTXD-DA ngày 15/12/2021 như sau:*

Ban quản lý dự án sẽ tổ chức kiểm tra hiện trường, làm rõ trách nhiệm và đề xuất giải pháp khắc phục trong tháng 12/2021.

- **Cử tri xã Phước Hữu:** Đề nghị phân bổ vốn, sớm đầu tư xây dựng bờ kè sông Lu, vì nhiều đoạn đã sạt lở nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người dân khi mùa mưa đến. (Đã kiến nghị nhiều năm nay nhưng vẫn chưa giải quyết).

*Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại công văn số 1361/BQLDAĐTXD-DA ngày 15/12/2021 như sau:*

Hiện nay, theo danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 không có hạng mục đầu tư kè Sông Lu.

- **Cử tri xã Phước Thuận:** Tuyến đường liên xã giáp với khu phố 1 phường Bảo An đến giáp nhà máy Rượu vang nho cũ hiện nay đã xuống cấp trầm trọng, rất dễ xảy ra tai nạn. Đề nghị sửa chữa, nâng cấp.

*UBND huyện Ninh Phước trả lời tại văn bản số 802/BC-UBND ngày 24/12/2021 như sau:*

UBND huyện ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

- **Cử tri xã Phước Thuận:** Tuyến đường tỉnh lộ 708 hiện nay đã trải nhựa, lượng xe trọng tải tham gia giao thông nhiều. Đề nghị đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng để hạn chế xảy ra tai nạn giao thông.

*Sở Giao thông vận tải trả lời tại công văn 3239/SGTVT-QLGT ngày 16/12/2021 như sau:*

Trong năm 2021, Sở Giao thông vận tải đã thực hiện thăm tăng cường lớp bê tông nhựa trên lớp mặt đường BTXM hiện hữu của tuyến Đường tỉnh 708 đoạn qua địa bàn xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước với tổng chiều dài khoảng 3,3km từ nguồn vốn khắc phục sửa chữa đường bộ năm 2021 để bảo đảm cho nhân dân địa phương và phương tiện tham gia giao thông đi lại trên tuyến được êm thuận. Hiện nay, tuyến Đường tỉnh 708 đoạn qua địa bàn xã Phước Thuận đã được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Phước Thuận.

- **Cử tri phường Phước Mỹ:** Kiến nghị về Dự án xây dựng nhà máy nước thải khu phố 7 đã có thông báo thu hồi đất nhưng đến nay đã 5 năm vẫn chưa triển khai thực hiện. Đề nghị các cấp, các ngành nghiên cứu sớm thực hiện hoặc bỏ thu hồi để người dân được sử dụng đất cho sản xuất.

Vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời tại công văn số 6471/STNMT-VP ngày 30/12/2021 như sau:

Căn cứ Luật Đất đai 2013, căn cứ Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định thu hồi đất theo khoản 3 Điều 66 Luật Đất đai 2013.

Việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án nêu trên là thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

Do vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giao UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm rà soát hồ sơ dự án, thông báo thu hồi đất tại Dự án xây dựng nhà máy nước thải khu phố 7 để xem xét xử lý theo thẩm quyền và trả lời cử tri phường Phước Mỹ.

**- Cử tri xã Phước Thành:** Đề nghị xem lại Công ty mỏ đá (thôn Đá Ba Cái) nếu không hoạt động đề nghị trả lại đất để bà con sản xuất.

*Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời tại công văn số 6256/STNMT-VP ngày 17/12/2021 như sau:*

Liên quan đến nội dung kiến nghị của cử tri xã Phước Thành nêu trên, trước đây đã được Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời tại Công văn số 4201/STNMT-VP ngày 03/10/2018 (theo Công văn số 3958/UBND-TH ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh). Theo đó, Công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Thạch Linh được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 27/GP-UBND ngày 27/8/2013 để khai thác đá xây dựng tại mỏ đá Ma Tú, xã Phước Thành, huyện Bác Ái với diện tích cấp phép là 45 ha; thời hạn cấp phép là 30 năm. Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê 8,8632 ha/45 ha (thuê đợt 1) để khai thác mỏ đá Ma Tú tại Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 (đất núi đá chưa sử dụng) và 9,0161 ha để làm khu chế biến đá tại Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 08/3/2011 (đất bằng chưa sử dụng).

Công ty Thạch Linh đã đầu tư xây dựng cơ bản mỏ (xây dựng văn phòng làm việc và nhà ở công nhân, lắp đặt máy móc thiết bị và hệ thống điện phục vụ khai thác và chế biến, làm đường vận chuyển,...); tuy nhiên, do gặp khó khăn về sản xuất, thị trường tiêu thụ nên Công ty chưa tổ chức khai thác. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp cơ quan liên quan tiếp tục rà soát đề báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý việc chậm triển khai dự án khai thác, chế biến mỏ đá Ma Tú của Công ty Thạch Linh, trong đó bao gồm xử lý đối với diện tích đất đã cho Công ty thuê và các vấn đề có liên quan theo đúng quy định pháp luật. Sở Tài nguyên và Môi trường ghi nhận nội dung phản ánh của cử tri xã Phước Thành và sẽ thông tin đến cử tri xã Phước Thành sau khi có kết quả xử lý dự án này của Ủy ban nhân dân tỉnh.

**- Cử tri xã Phước Dinh:** Đề nghị sớm triển khai các dự án trên địa bàn xã như: Dự án khu du lịch Mũi Dinh Ecopark, dự án khu công viên dịch vụ kết hợp du lịch cộng đồng (12,6 ha), dự án khu dân cư (29 ha). Hiện nay công tác giải phóng mặt bằng đã xong nhưng chưa được tiến hành xây dựng.

*Qua nghiên cứu nội dung, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại công văn số 4994/SKHĐT-EDO ngày 14/12/2021 như sau:*

1. Dự án Khu du lịch Mũi Dinh EcoPark tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam của Công ty Cổ phần Mũi Dinh EcoPark (sau đây gọi là Công ty EcoPark) được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 103/QĐ-UBND ngày 24/4/2017; điều chỉnh tại các Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 09/5/2018; 51/QĐ-UBND ngày 05/3/2020; 329/QĐ-UBND ngày 23/10/2020; 1016/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 với diện tích đất khoảng 358,14 ha; tổng vốn đầu tư 4.725 tỷ đồng; tiến độ thực hiện gồm 04 giai đoạn.

Sau khi có Quyết định chủ trương đầu tư, Công ty Cổ phần Mũi Dinh EcoPark đã ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án là 30,125 tỷ đồng. UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) tại Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 12/12/2019; Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 451/QĐ-BTNMT ngày 07/02/2018. Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 904/TTg-CN ngày 14/7/2020 đồng ý điều chỉnh khu vực khoáng sản titan Mũi Dinh (diện tích 88 ha) ra khỏi Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn 2020, có xét đến 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1543/QĐ-TTg ngày 03/9/2013.

Dự án Khu du lịch Mũi Dinh Ecopark là dự án trọng điểm của tỉnh. UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo Tổ công tác giám sát, theo dõi, giám sát tình hình triển khai thực hiện dự án Khu du lịch Mũi Dinh Ecopark hỗ trợ Công ty Ecopark để thực hiện dự án. UBND tỉnh đã có văn bản số 4387/UBND-VXNV ngày 23/8/2021 chấp thuận về việc gia hạn thời gian khởi công giai đoạn 1 (Khu Bãi Tràng) của dự án đến tháng 12/2021. Tuy nhiên, tiến độ triển khai có chậm là do phải thực hiện thủ tục phê duyệt quy hoạch phân khu làm cơ sở thẩm định thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật.

Hiện nay dự án đã hoàn thành công tác thiết kế cơ sở, hạ tầng kỹ thuật Khách sạn Bãi Tràng. Dự kiến công tác thẩm định thiết kế cơ sở hoàn thành trong đầu tháng 12/2021. Sau khi có kết quả thẩm định thiết kế cơ sở, Công ty Ecopark trình Sở Xây dựng cấp phép xây dựng vào khoảng 20/12/2021; dự kiến khởi công vào cuối tháng 12/2021.

\* Đối với Khu công viên công cộng kết hợp kinh doanh dịch vụ 12,6 ha liên quan dự án KDL Mũi Dinh Ecopark đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương tại văn bản số 3447/UBND-QHXD ngày 14/8/2018, theo đó, Công ty Ecopark hỗ trợ kinh phí và trực tiếp thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Sau khi hoàn thành việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch và thiết kế được duyệt, Công ty bàn giao lại cho UBND huyện Thuận Nam để quản lý, sử dụng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức làm việc với Nhà Đầu tư, theo đó Nhà Đầu tư đã lựa chọn Nhà thầu nhưng do tình hình dịch bệnh Covid diễn biến hết sức phức tạp thời gian qua, các đơn vị nhà thầu tại thành phố Hồ Chí Minh không thể di chuyển để thực hiện thi công. Hiện nay, Công ty đã phối hợp UBND huyện Thuận Nam để giới thiệu nhà thầu tại địa phương thực hiện. Dự kiến sẽ triển khai thi công Khu công viên 12,6 ha trong khoảng thời gian ngày 12/12/2021 - 15/12/2021.

Trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục theo dõi, đôn đốc Công ty Cổ phần Mũi Dinh Ecopark đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và hoàn tất các



thủ tục liên quan để đủ điều kiện khởi công; đồng thời tham mưu UBND tỉnh kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà đầu tư triển khai dự án theo đúng tiến độ đã đăng ký.

## 2. Dự án Khu dân cư mới thôn Sơn Hải 29 ha:

Vị trí dự án đã có trong danh mục các dự án thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh; Danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 16/10/2021 của UBND tỉnh. Hiện nay UBND huyện Thuận Nam đang tiến hành lập, điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trên cơ sở vốn của nhà tài trợ là Công ty Cổ phần Đầu tư Tất Gia Phát, làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của Luật Đầu tư.

**- Cử tri xã Phước Minh:** Đường thoát lũ cầu Quán Thẻ 3, thôn Lạc Tiến đã nhiều năm bà con kiến nghị nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết, đề nghị các cấp quan tâm cho nạo vét mương thoát nước vì mùa mưa sắp tới, khả năng gây ngập lụt ảnh hưởng đến đời sống người dân thôn Lạc Tiến.

*Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam trả lời tại công văn số 4437/UBND-TH ngày 16/12/2021 như sau:*

Hệ thống tiêu, thoát lũ xã Phước Minh (Đường thoát lũ cầu Quán Thẻ 3, thôn Lạc Tiến) tập trung chủ yếu là hệ thống kênh tiêu chính (kênh hoàn toàn là kênh đất) khu vực Đồng muối Quán Thẻ đã được đầu tư xây dựng khoảng 18 năm, nay đã bị bồi lấp nhiều ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiêu thoát nước trong khu vực, nhất là vào mùa mưa lũ và cử tri địa phương đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được giải quyết.

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 611/SKHĐTĐTGS ngày 26/02/2021 đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương lập dự án mở rộng hệ thống tiêu, thoát lũ khu vực xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, trong đó đề nghị giao Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam làm Chủ đầu tư dự án nhằm thuận tiện trong việc huy động các nguồn lực tại địa phương cũng như công tác quản lý, khai thác sử dụng khi đưa vào vận hành hệ thống kênh tiêu của dự án. Đến nay, dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư do khó khăn về nguồn vốn đầu tư.

Ngày 18/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 6301/UBND-KTTH về việc rà soát, làm rõ đơn vị quản lý các tuyến kênh tiêu thoát lũ khu vực xã Phước Minh, huyện Thuận Nam. Ngày 30/11/2021, Ủy ban nhân dân huyện có Văn bản số 4249/UBND-KT về việc báo cáo rà soát, làm rõ đơn vị quản lý các tuyến kênh tiêu thoát lũ khu vực xã Phước Minh.

Ngày 10/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 6721/UBND-KTTH về việc làm rõ đơn vị quản lý hệ thống kênh tiêu thoát lũ trên địa bàn xã Phước Minh; trong đó: “Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Muối Cà Ná và các đơn vị liên quan rà soát hồ sơ, nghiên cứu quy định, có ý kiến làm rõ đối với phần diện tích kênh mương nêu tại văn bản số 37/2021/MCN của Công ty Cổ phần Muối Cà Ná được giao cho Công ty Cổ phần Muối Cà Ná hay

địa phương quản lý; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/12/2021 để có cơ sở giao cho đơn vị tổ chức thực hiện nạo vét các tuyến kênh.”

Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất cụ thể đơn vị quản lý, vận hành tuyến kênh đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, thuận lợi cho công tác quản lý, sử dụng theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Sau khi xác định đơn vị quản lý hệ thống kênh tiêu thoát lũ trên địa bàn xã Phước Minh. UBND tỉnh sẽ giao đơn vị thực hiện nạo vét theo quy định.

- **Cử tri xã Nhị Hà:** Đường 709B liên xã Phước Hữu – Nhị Hà, đoạn từ thôn Hậu Sanh đến thôn La Chũ bị hư hỏng nặng hiện nay đang vào mùa mưa; đoạn Thôn 2 đi xã Phước Hà trước nhà bà Nguyễn Thị Hợi mới được sửa chữa rải nhựa, nay lại bị sụt lún, hư hỏng nặng dễ gây ra tai nạn, nhất là vào ban đêm, đề nghị nâng cấp, sửa chữa

*Sở Giao thông vận tải trả lời tại công văn 3239/SGTVT-QLGT ngày 16/12/2021 như sau:*

- Đối phản ánh tuyến đường liên xã Phước Hữu – Nhị Hà, đoạn từ thôn Hậu Sanh đến thôn La Chũ bị hư hỏng nặng: Theo phân cấp quản lý thì tuyến đường huyện ĐH.26 (từ thôn Mông Đức, xã Phước Hữu đi thôn Hậu Sanh, xã Nhị Hà) do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước quản lý, bảo trì. Sau khi tiếp nhận phản ánh của cử tri, Sở Giao thông vận tải sẽ có văn bản kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

- Đối với kiến nghị sửa chữa mặt đường hư hỏng của Đường tỉnh 709B đoạn qua thôn 2 đi xã Phước Hà (vị trí trước nhà bà Nguyễn Thị Hợi): Sở Giao thông vận tải sẽ chỉ đạo đơn vị bảo trì kiểm tra và sẽ sửa chữa lại mặt đường theo nội dung phản ánh của cử tri.

- **Cử tri xã Cà Ná:** Kiến nghị lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã 3 Cảng cũ (xã Cà Ná), vì thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

- **Cử tri xã Phước Nam:** Kiến nghị gắn thiết bị phản quang trên dải phân cách tuyến đường Quốc lộ 1A để thuận tiện trong việc tham gia giao thông.

- **Cử tri xã Phước Minh:** Đề nghị kiểm tra và sửa chữa các cống thoát nước trên trục quốc lộ 1A, cầu Quán Thẻ 3 và Quán Thẻ 4 vì hiện nay nhiều cống bị bồi lấp không thoát nước khi mưa to, gây ngập lụt, ảnh hưởng đến đời sống bà con Nhân dân.

*Sở Giao thông vận tải trả lời tại công văn 3239/SGTVT-QLGT ngày 16/12/2021 như sau:*

Tiếp nhận ý kiến kiến nghị của cử tri các địa phương có tuyến Quốc lộ 1 đi qua, Sở Giao thông vận tải đã có Văn bản số Văn bản số 3162/SGTVT-QLGT ngày 10/12/2021 đề nghị Cục Quản lý Đường bộ IV theo chức năng, thẩm quyền để xem xét, giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri.

- **Cử tri xã Phước Dinh:** Đề nghị đầu tư nạo vét luồng lạch Sơn Hải để làm cửa biển neo đậu tàu thuyền, nhất là khi đến mùa bão lũ.

*Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại văn bản số 4657/SNNPTNT-TTr ngày 15/12/2021 như sau:*

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 5146/VPUB-KTTH ngày 31/12/2019 về việc kiểm tra, tham mưu giải quyết việc đầu tư mở rộng cửa biển Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam theo kiến nghị của cử tri; Ngày 08/01/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp cùng chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường tại khu vực cử tri kiến nghị và đã có văn bản số 57/SNNPTNT-QLXDCT ngày 09/01/2020 báo cáo UBND tỉnh; đồng thời Sở Nông nghiệp và PTNT đã thống nhất và kiến nghị UBND xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam thực hiện một số nội dung sau:

- Lấy ý kiến của người thống nhất của người dân địa phương về sự cần thiết, tính cấp thiết thực hiện nạo vét.

- Báo cáo đề xuất chủ trương thực hiện nạo vét bao gồm thuyết minh và bản đồ khu vực nạo vét.

- Về phương thức thực hiện nạo vét: Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam vận dụng Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước thủy nội địa; Tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn đơn vị thực hiện nạo vét từ nguồn vốn xã hội hóa.

Tuy nhiên, đến nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa nhận được nội dung phản hồi từ UBND huyện Thuận Nam; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và chỉ đạo UBND huyện Thuận Nam sớm thực hiện.

- **Cử tri xã Phước Dinh:** Kiến nghị các cấp quan tâm lắp đặt lan can hai bên cầu tràn thôn Từ Thiện để bảo đảm an toàn cho các em học sinh đi lại.

*Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam trả lời tại công văn số 4437/UBND-TH ngày 16/12/2021 như sau:*

Công trình Cầu tràn thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh thuộc Dự án thành phần sửa chữa Quốc lộ 1A đi Phước Hà, Từ Thiện – Vĩnh Trường xã Phước Dinh, do Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.

Ngày 15/12/2021, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì phối hợp với Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND xã Phước Dinh kiểm tra giải quyết kiến nghị của cử tri. Kết quả Cầu tràn thôn Từ Thiện với chiều dài 54m, đã thi công hoàn thành và dự kiến đưa vào sử dụng 31/12/2021, theo Chủ đầu tư đây là Cầu kết hợp tràn khi lũ lớn nước tràn qua mặt cầu để đảm bảo cho việc thoát lũ, vì vậy việc làm lan can theo kiến nghị của cử tri sẽ ngăn cản dòng chảy khi lũ về, không phát huy hiệu quả tối đa thoát lũ; tuy nhiên theo thiết kế có xây dựng có gờ chắn bánh cao 25 cm, sơn vạch phản quang để đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông.

- **Cử tri xã Phước Diêm:** Trụ đèn đường 701 đã xuống cấp, nguy cơ ngã đổ (đã có trụ ngã, gây tai nạn cho người dân), cử tri kiến nghị rất nhiều lần nhưng

không thấy khắc phục (hàng cây dương bậc gốc ngã ra đường). Kiến nghị Tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra và sớm khắc phục vì mùa gió, dễ gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Đối với kiến nghị này, đang xem xét, giải quyết và trả lời (UBND tỉnh chỉ đạo tại công văn số 5409/VPUB-KTTH ngày 27/12/2021).

**- Cử tri xã Cà Ná, Phước Minh tiếp tục kiến nghị:** Quá trình thi công mở rộng Quốc lộ 1A gây nứt nhà dân, kiến nghị các cấp quan tâm xem xét sớm hỗ trợ kinh phí cho người dân để sửa chữa nhà vì đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa thấy giải quyết.

*Sở Giao thông vận tải trả lời tại công văn 3239/SGTVT-QLGT ngày 16/12/2021 như sau:*

Vấn đề này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhiều lần kiến nghị cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết dứt điểm việc chi trả tiền hỗ trợ nứt nhà dân do thi công dự án mở rộng Quốc lộ 1 gây ra. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả giải quyết cụ thể.

Ngày 06/5/2021, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 3919/BGTVT-CQLXD về các nội dung liên quan đến GPMB, chuẩn bị xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Ninh Thuận, theo đó Bộ Giao thông vận tải đã cam kết sẽ tiếp tục chỉ đạo các Chủ đầu tư, Ban QLDA phối hợp với các địa phương để giải quyết dứt điểm về nội dung này, đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Ngày 09/10/2021, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có Văn bản số 73/ĐĐBQH-VP đề nghị Bộ Giao thông vận tải giải quyết dứt điểm vấn đề này. Theo đó, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông đã có Văn bản số 3359/CQLXD-CCPN ngày 18/11/2021 gửi các đơn vị có liên quan báo cáo tình hình thực hiện giải quyết vướng mắc liên quan đến nứt nhà dân, dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận để Bộ Giao thông vận tải xem xét, giải quyết. Trong thời gian tới, Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục theo dõi hướng xử lý của Bộ Giao thông vận tải để thông tin đến cử tri được biết.

**- Cử tri xã Phước Ninh:** Hiện đường tỉnh lộ 709 đang được sửa chữa và thi công lại hệ thống thoát nước hai bên đường, việc làm này được đông đảo bà con Nhân dân đồng tình, ủng hộ và hết sức phấn khởi, hoan nghênh. Tuy nhiên, trong quá trình thi công bà con Nhân dân vẫn thấy một số hạng mục chưa phù hợp, bởi phương án làm hệ thống thoát nước là hợp lý, nhưng chưa tính đến phương án là hệ thống này sẽ thoát nước đi đến đâu, nên mỗi khi trời mưa, toàn bộ lượng nước từ hệ thống này chỉ chảy đến những điểm thấp nhất của hệ thống thoát nước, gây xói lở đất, đường đi, thậm chí gây ngập úng nhà của các hộ dân ở gần khu vực công thoát., kiến nghị sớm giải quyết.

*Sở Giao thông vận tải trả lời tại công văn 3239/SGTVT-QLGT ngày 16/12/2021 như sau:*

Tiếp nhận ý kiến phản ánh của cử tri xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam, Sở Giao thông vận tải phối hợp Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN và

PTNT tỉnh Ninh Thuận (*Chủ đầu tư dự án Đường Quốc lộ 1A đi Phước Hà và Đường Từ Thiện đi Vĩnh Trường thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Ninh Thuận, vay vốn WB*) và các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra hiện trường, qua đó thống nhất bổ sung rãnh dọc nhằm thu nước dọc đường về các cống hiện hữu để thoát nước. Hiện nay Chủ đầu tư đang tiến hành lập hồ sơ thiết kế bổ sung và triển khai thi công trong thời gian cuối tháng 12/2021.

**- Cử tri xã Nhơn Hải:** Đề nghị nâng cấp ao Khánh Tân, xã Nhơn Hải thành hồ Khánh Tân và đầu nối vào hệ thống liên thông các hồ đập của tỉnh để tích trữ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực trên.

*Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại văn bản số 4657/SNNPTNT-TTr ngày 15/12/2021 như sau:*

Xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải là vùng có điều kiện nguồn nước rất khan hiếm, thường xuyên phải đối mặt với hạn hán. Hệ thống công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp trong vùng chỉ có duy nhất là hồ Ông Kinh với dung tích 830.000m<sup>3</sup>, năng lực tưới theo thiết kế là 120ha nhưng thực tế hàng năm chỉ tưới được khoảng 108 mẫu (2 vụ/năm). Với các công trình thủy lợi hiện có mới chỉ đáp ứng được 5-10% diện tích đất sản xuất, phần diện tích còn lại được tưới bằng nước ngầm qua hình thức đào giếng và nhờ nước trời.

Trước thực trạng trên, năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh đã đầu tư tuyến ống cấp nước tạm thời chống hạn cho khu tưới hồ Ông Kinh thông qua trạm bơm Xóm Bằng, trong đó có cấp nước hỗ trợ cho ao Khánh Tân, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải để bổ sung tưới cho diện tích đất sản xuất khu vực lân cận.

Nhằm tăng cường nguồn nước phục vụ tưới cho nông nghiệp khu vực các xã Nhơn Hải và Thanh Hải thuộc huyện Ninh Hải, ngày 28/4/2016 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án "*Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán*" (WEIDAP/ADB8), trong đó tại tỉnh Ninh Thuận có "*Tiểu dự án phát triển thủy lợi phục vụ nông nghiệp công nghệ cao Nhơn Hải - Thanh Hải*".

Quy mô dự án bao gồm hệ thống cấp nước được đầu nối từ cuối đường ống chính Tân Mỹ về hồ Ông Kinh và đầu khu tưới Nhơn Hải - Thanh Hải. Sau khi tiểu dự án hoàn thành sẽ đảm bảo cấp nước tưới cho trên 1.000ha đất sản xuất nông nghiệp khu vực Nhơn Hải - Thanh Hải, trong đó bao gồm khu vực đất sản xuất nông nghiệp của xã Nhơn Hải đang lấy nước từ ao Khánh Tân nhằm đưa vùng Nhơn Hải - Thanh Hải thành vùng sản xuất Nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian tới.

**- Cử tri xã Thanh Hải:** Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm đầu nối hệ thống nước Đập Tân Mỹ về xã Thanh Hải để phục vụ sản xuất nông nghiệp.

*Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại văn bản số 4657/SNNPTNT-TTr ngày 15/12/2021 như sau:*

Dự án đầu nối hệ thống nước đập Tân Mỹ về xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải thuộc “Tiểu dự án phát triển thủy lợi phục vụ nông nghiệp công nghệ cao Nhơn Hải - Thanh Hải”, được Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn làm Chủ đầu tư.

Ngày 02/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 813/QĐ-UBND phê duyệt dự toán công trình chuẩn bị đầu tư phát triển nông nghiệp của 02 Tiểu dự án phát triển thủy lợi phục vụ nông nghiệp công nghệ cao Thanh Sơn - Phước Nhơn và Nhơn Hải - Thanh Hải tỉnh Ninh Thuận, vay vốn ADB trong khuôn khổ dự án “Cải thiện hiệu quả sử dụng nước ở các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (WEIDAP/ADB8)”.

Hiện nay, tiểu dự án đang ở giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công, sau khi tiểu dự án hoàn thành sẽ đảm bảo cấp nước tưới cho trên 800 ha đất sản xuất nông nghiệp gồm các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như: Nho, hành, tỏi và cỏ chăn nuôi nhằm đưa vùng Nhơn Hải - Thanh Hải thành vùng sản xuất Nông nghiệp

### **3. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường**

- **Cử tri xã Phước Hải:** Khu vực đất trước đây quy hoạch thực hiện Dự án Titan đã được đưa ra khỏi quy hoạch, nhưng việc cấp mới hoặc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân vẫn chưa được thực hiện; người dân có đất tại khu vực này đang rất bức xúc và mong muốn ngành chức năng tỉnh sớm xem xét, giải quyết để người dân có đủ cơ sở pháp lý thực hiện quyền của mình đối với chính diện tích đất đang sử dụng.

*UBND huyện Ninh Phước trả lời tại văn bản số 802/BC-UBND ngày 24/12/2021 như sau:*

Ngày 10/8/2011, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 44/TB-UBND, về việc thu hồi đất tại xã An Hải và Phước Hải, huyện Ninh Phước và xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam để bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án khai thác sa khoáng titan-zircon (Diện tích thu hồi tại xã Phước Hải là 7.747.545 m<sup>2</sup>).

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 19 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì vậy, đối với các thửa đất nằm trong vùng dự án khai thác sa khoáng titan-zircon đã được UBND tỉnh thông báo thu hồi đất tại Thông báo số 44/TB-UBND ngày 10/8/2011 thì hiện nay chưa được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. UBND tỉnh đã lập hồ sơ trình các cơ quan, bộ ngành Trung ương về điều chỉnh quy hoạch titan-zircon tại khu vực trên đưa vào quy hoạch dự trữ. Sau khi được các cơ quan Trung ương phê duyệt, UBND tỉnh hủy bỏ Thông báo số 44/TB-UBND ngày 10/8/2011 thì UBND huyện giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân theo đúng quy định.

- **Cử tri xã Mỹ Sơn:** Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản trả lời cho cử tri xã Mỹ Sơn về các vấn đề liên quan đến khai thác khoáng sản trên địa bàn xã. Tuy nhiên, để đảm bảo việc khai thác đúng theo nội dung được tỉnh cấp

phép, đề nghị UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo cụ thể cho các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, có kế hoạch thường xuyên tổ chức thanh, kiểm tra định kỳ và đột xuất để kịp thời chấn chỉnh các sai phạm đồng thời yêu cầu các đơn vị khai thác khoáng sản phải cấm biển báo nêu rõ phạm vi, ranh giới, quy mô, số lượng, ... mà đơn vị được cấp phép khai thác, để Nhân dân nắm rõ thông tin và giám sát; tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác cát trái phép trên địa bàn theo đúng quy định pháp luật.

*Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời tại công văn số 6256/STNMT-VP ngày 17/12/2021 như sau:*

+ Đối với nội dung yêu cầu các đơn vị khai thác khoáng sản phải cấm biển báo nêu rõ phạm vi, ranh giới, quy mô, số lượng,... để nhân dân nắm rõ thông tin và giám sát:

Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 4785/VPUB-KTTH ngày 18/11/2021 giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan tham mưu xử lý các kiến nghị của cử tri liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản dọc sông Dinh trên địa bàn xã Mỹ Sơn. Thực hiện ý kiến chỉ đạo nêu trên, tại buổi làm việc vào ngày 25/11/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu các doanh nghiệp đang được phép khai thác khoáng sản dọc sông Dinh trên địa bàn xã Mỹ Sơn phải thực hiện việc cấm tóm tắt thông tin Giấy phép khai thác khoáng sản tại khu vực mỏ. Ngày 09/12/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan tổ chức kiểm tra việc khắc phục dưới sự chứng kiến của cử tri Trịnh Văn Lộc (cư trú thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn); kết quả, qua kiểm tra, ghi nhận các doanh nghiệp đã nghiêm túc thực hiện.

+ Đối với nội dung đề nghị UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể cho các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện, xã căn cứ chức năng nhiệm vụ, có kế hoạch thường xuyên tổ chức thanh, kiểm tra định kỳ và đột xuất để kịp thời chấn chỉnh các sai phạm:

Để nâng cao trách nhiệm quản lý, công tác phối hợp của các cấp, các ngành đối với công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn Tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tại Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 20/5/2016); Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tại Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 31/01/2018), trong đó có nội dung giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao, tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản theo thẩm quyền.

Ngoài ra, trong thời gian gần đây, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản (Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 12/01/2021 về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Văn bản số 2725/UBND-KTTH ngày 03/6/2021 V/v tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác, sử dụng khoáng sản trái phép và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh;...) chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công

tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, các hành vi vi phạm khác trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn Tỉnh.

Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn Tỉnh, cương quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

- **Cử tri xã Mỹ Sơn:** Do nhiều đơn vị được cấp phép khai thác cát dọc bờ sông trên địa bàn xã làm cho lòng sông ngày càng sâu, gây khó khăn, nguy hiểm cho người dân đi lại qua khu vực sản xuất, chăn nuôi. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm khảo sát cho xây dựng cầu qua khu vực Nam sông đảm bảo nhu cầu đi lại sản xuất, chăn nuôi của Nhân dân.

*Vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời tại công văn số 6471/STNMT-VP ngày 30/12/2021 như sau:*

- Về cấp phép khai thác: Hiện nay trên khu vực sông Dinh, thuộc địa bàn xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn có 05 mỏ cát xây dựng được cấp phép khai thác còn hiệu lực giấy phép, gồm: Mỏ cát Phú Thuận của Công ty TNHH Nhật Khánh Thịnh, mỏ cát Phú Thuận 2 của Công ty TNHH TM&XD Tân Phát, mỏ cát Phú Thuận của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Phú Thọ, mỏ cát Phú Thủy và Phú Thủy 3 của Công ty TNHH TM&XD Sơn Long Thuận. Ngoài ra, có 01 khu vực cấp đăng ký khai thác cho Tổng Công ty xây dựng nông nghiệp việt Nam - Công ty cổ phần để khai thác phục vụ thi công hạng mục của Dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ. Các mỏ cát này được cấp theo đúng Quy hoạch khoáng sản đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Theo hồ sơ cấp phép, độ sâu khai thác tại các mỏ cát này từ 0,6-2,38m, bằng với chiều dày của lớp cát xây dựng theo kết quả thăm dò, phê duyệt trữ lượng và đã được cơ quan chuyên môn có thẩm quyền là Sở Xây dựng thẩm định, trong đó có lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về sông suối, đê điều (*Chi cục Thủy lợi*). Ngoài ra, theo kết quả thăm dò, phía dưới lớp cát xây dựng là lớp bùn sét, cuội sỏi nên các doanh nghiệp được cấp phép chỉ khai thác với chiều sâu tối đa đến hết chiều dày lớp cát được cấp phép, không khai thác vào lớp bùn sét, cuội sỏi.

- Về xây dựng cầu qua sông Dinh: Hiện nay, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Mỹ Sơn sinh sống bên phía bờ Bắc sông Dinh (bờ trái) nhưng có đất sản xuất nông nghiệp bên phía bờ Nam sông (bờ phải). Do không có tuyến đường giao thông nối giữa hai bờ sông trong khu vực, nên việc di chuyển của người dân qua sông để sản xuất nông nghiệp và vận chuyển nông sản lâu nay thường bằng các phương tiện thô sơ như thuyền, bè tự chế, không đảm bảo an toàn, nhất là vào mùa mưa lũ. Kiến nghị của cử tri xã Mỹ Sơn về xây dựng cầu bắc qua sông tại khu vực này để phục vụ đi lại sản xuất, chăn nuôi của Nhân dân là nhu cầu chính đáng, tuy nhiên việc xây dựng cầu liên quan đến kinh phí thuộc vốn ngân sách Nhà nước.

Do vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giao chính quyền địa phương phối hợp với các Sở, ngành có liên quan (*Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,...*) khảo sát, đánh giá mức độ cần thiết của việc xây cầu tại khu vực và các vấn đề liên quan để báo



cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri xã Mỹ Sơn nêu trên.

#### **4. Lĩnh vực y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo hiểm**

- **Cử tri xã Phước Hải:** Hiện nay những người nhiễm bệnh Covid-19 (F0) địa phương tạm thời bóc tách cách ly tập trung chờ huyện chuyển đi điều trị nhưng quá lâu (Từ 3 - 5 ngày), nên người bệnh nặng thêm. Đề nghị tỉnh, huyện hỗ trợ thuốc điều trị cho những người nhiễm bệnh tại khu cách ly tạm thời.

*Sở Y tế trả lời tại công văn số 7334/SYT-KHNVTTC ngày 15/12/2021 như sau:*

Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm 2021 tình hình dịch bệnh COVID-19 gia tăng tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Ninh Phước, số ca F0 tại huyện Ninh Phước tăng rất nhanh đặc biệt là 02 xã: Phước Thái và Phước Hải. Tại thời điểm đó, tỉnh Ninh Thuận chưa có văn bản quy định cách ly tại nhà, chưa triển khai các gói thuốc A, B, C. Trung tâm Y tế Ninh Phước đã chuyển cách ly điều trị tại Trung đoàn 896 gần 150 trường hợp F0 công dân xã Phước Hải. Trong thời gian này các cơ sở điều trị F0 trong tỉnh đều quá tải. Tại Trung tâm Y tế Ninh Phước thu dung điều trị 110 - 120 bệnh (giường kế hoạch: 60) không còn khả năng tiếp nhận thêm, đồng thời tại khu cách ly tập trung trường PT Dân tộc nội trú THCS huyện Ninh Phước tiếp nhận cách ly hơn 350 F1, F0 (kế hoạch: 230).

Để đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch, tạm trung dụng các trường học tại địa phương để cách ly tạm thời F0 (1-5 ngày) trong thời gian chờ chuyển vào cơ sở điều trị như trường THCS Đồng Đậu ở Phước Thái, trường Tiểu học Thành Tín ở Phước Hải...

Trong thời gian cách ly tạm thời tại các trường học được sự giám sát của địa phương và theo dõi sức khỏe chặt chẽ của Trạm Y tế xã (chưa triển khai gói thuốc điều trị tại nhà), đồng thời chuyển vào cơ sở điều trị ngay khi các trường hợp bắt đầu xuất hiện dấu hiệu nguy cơ.

- **Cử tri xã Phước Hải:** Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực; tuy nhiên quá trình áp dụng quy định về việc xử lý thi hài nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 5386/UBND-VXNV ngày 07/10/2021 đang được cử tri lo lắng, vì cho rằng việc cho phép chôn cất thi hài nhiễm SARS-CoV-2 có khả năng phát tán lây lan dịch về sau. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá thực tế nguy cơ lây lan dịch bệnh từ việc chôn cất thi hài nhiễm SARS-CoV-2 để cử tri và Nhân dân an tâm.

*Sở Y tế trả lời tại công văn số 7334/SYT-KHNVTTC ngày 15/12/2021 như sau:*

Theo quy định tại mục III, Phần thứ 2, hướng dẫn được ban hành kèm theo Quyết định số 2233/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành Hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 tại cộng đồng quy định

“Thi hài người nhiễm SARS-CoV-2 phải được hỏa táng; chỉ mai táng trong trường hợp không thực hiện được việc hỏa táng”.

Theo một số Tôn giáo, cụ thể là Hồi giáo Islam nghiêm cấm việc thủy táng, hỏa táng đối với người chết. Ngày 27/8/2021, Bộ Y tế có Công văn số 7107/BYT-MT hướng dẫn xử lý thi hài tử vong do nhiễm SARS-COV-2 liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng; Ngày 07/10/2021, UBND tỉnh có văn số 5386/UBND-VXNV về việc triển khai thực hiện việc xử lý thi hài nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng nhằm đáp ứng nguyện vọng của người dân nhưng vẫn phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Nguyên tắc chung đối với việc xử lý thi hài bệnh nhân tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do do vi rút SARS-CoV-2 “Đảm bảo không phát tán mầm bệnh trong quá trình xử lý, vận chuyển, hỏa táng và mai táng (chôn cất) thi hài bệnh nhân tử SARS-CoV-2”.

Thi hài bệnh nhân tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 trước khi mai táng phải được xử lý, khâm liệm và mai táng nghiêm ngặt theo quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 và Bộ Y tế, cụ thể:

#### ***Xử lý thi hài do nhiễm SARS-CoV-2:***

- Bọc thi hài trong túi đựng thi hài: sử dụng vật liệu chống thấm lót bên trong túi đựng thi hài và đóng kín túi. Trường hợp không có túi đựng thi hài, quấn kín thi hài bằng 01 lớp vải cotton dày, sau đó bọc kín thi hài bằng 01 lớp ni-lon và dán hoặc buộc chặt. Sử dụng thẻ hoặc miếng dán cảnh báo “THI HÀI NHIỄM SARS-COV-2” ở bên ngoài túi.

- Lau khử khuẩn bên ngoài túi đựng thi hài bằng dung dịch khử khuẩn bề mặt. Ưu tiên sử dụng dung dịch chứa 0,5% Clo hoạt tính.

#### ***Khâm liệm thi hài do nhiễm SARS-CoV-2:***

- Phải khâm liệm thi hài trong vòng 6 giờ kể từ khi tử vong hoặc khi phát hiện thi hài.

- Lót một tấm ni-lon lớn đủ để bao bọc thi hài dưới đáy quan tài, đặt thi hài lên tấm ni-lon đã lót dưới đáy quan tài và gói kín.

- Đóng kín quan tài. Kiểm tra và dán kín các khe hở của quan tài để đảm bảo không bị rò rỉ dịch ra ngoài

- Lau toàn bộ quan tài bằng dung dịch khử khuẩn bề mặt.

#### ***Khi mai táng:***

- Chọn nơi đất cao, cuối hướng gió, không bị ngập úng để đào huyệt. Cần tiến hành việc mai táng thi hài trong vòng 24 giờ kể từ khi tử vong.

- Sau khi hoàn tất mai táng, người tham gia mai táng tháo, cởi bỏ các phương tiện bảo vệ cá nhân theo quy định; vệ sinh tay bằng rửa sạch tay với nước sạch và xà phòng, sau đó khử khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn tay.

Các cơ sở y tế, chính quyền địa phương luôn thực hiện đầy đủ quy định trên. Do đó, việc mai táng thi hài người nhiễm SARS-CoV-2 sẽ không có khả năng phát tán lây dịch về sau. Thực tế hiện nay đa số các bệnh nhân tử vong do nhiễm SARS-CoV-2 đều thực hiện hình thức hỏa táng, chỉ một số rất ít bệnh nhân tử vong do nhiễm SARS-CoV-2 thực hiện hình thức mai táng.

- **Cử tri xã Phước Hậu:** Bảo hiểm cho thân nhân gia đình chiến sĩ nhập ngũ một số trường hợp cấp còn chậm, nhiều thủ tục, phải gửi ra Bộ Quốc phòng, kiểm tra rồi mới cấp phát. Đề nghị tỉnh chỉ đạo cấp thẩm quyền cần linh hoạt hơn, giải quyết kịp thời.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trả lời tại Công văn số 3875/BCH-PTM ngày 20/12/2021 như sau:

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế: “Các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng có trách nhiệm lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế cho thân nhân gia đình chiến sĩ nhập ngũ và do cơ quan Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng cấp thẻ bảo hiểm y tế”

- Thời gian qua, công tác triển khai tổ chức thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của quân nhân đạt nhiều kết quả tốt, tạo được sự đồng thuận ủng hộ trong quần chúng nhân dân; tuy nhiên việc kê khai của một số quân nhân chưa chính xác như ngày, tháng, năm sinh, tên đệm của cha, mẹ...nên khi các cơ quan chức năng lập hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân gửi về gia đình mới phát hiện sai lệch, đề nghị cấp đổi dẫn đến việc chậm trễ. vấn đề này hàng năm trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố phối hợp với địa phương khi lập hồ sơ giao, nhận quân phải phô tô sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân của cha, mẹ thanh niên kèm theo để các đơn vị nhận quân làm căn cứ khi lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân quân nhân bảo đảm các thông tin trên thẻ chính xác hơn, hạn chế việc chậm trễ, sai sót, ảnh hưởng đến quyền lợi của thân nhân quân nhân.

- Liên quan đến cử tri xã Phước Hậu kiến nghị, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan: Qua làm việc, kiểm tra một trường hợp thân nhân của quân nhân Vạn Đại Ân, thôn Phước Đồng 2, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước; nhập ngũ tháng 02 năm 2021 tại Trung đoàn BB38/ Sư đoàn BB2/ Quân khu 5. Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; theo đó đến ngày 01/7/2021 địa bàn xã Phước Hậu (không còn địa bàn khó khăn) nên không thuộc đối tượng địa phương cấp thẻ bảo hiểm y tế.

- Ngày 02/7/2021 Ban CHQS huyện Ninh Phước có Công văn số 679/BCH-TM về việc đề nghị Ban chỉ huy Trung đoàn BB38 cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với thân nhân.

- Ngày 16/9/2021 Đại đội súng máy Phòng không 12,7mm/ Trung đoàn BB38/ Sư đoàn BB2 đã bàn giao thẻ bảo hiểm y tế thân nhân của quân nhân Vạn Đại Ân (có biên bản kèm theo)

Như vậy, thẻ bảo hiểm y tế thân nhân do quân nhân Vạn Đại Ân đang giữ, đề nghị gia đình liên hệ với đơn vị và quân nhân Vạn Đại Ân để nhận thẻ bảo hiểm y tế.

- **Cử tri xã Phước Hữu:** Kiến nghị tỉnh chỉ đạo các cấp thẩm quyền cần sớm rà soát danh sách, phân bổ liều lượng vắc xin tiêm cho người dân từ 12 - 17 tuổi, để sớm cho học sinh tới trường học trực tiếp.

*Sở Y tế trả lời tại công văn số 7334/SYT-KHNVTTC ngày 15/12/2021 như sau:*

Thực hiện Kế hoạch 6018/KH-UBND ngày 03/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 g cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi năm 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, đối tượng triển khai tiêm là 62.775 trẻ em độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi đang theo học tại các cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề và trẻ em trong độ tuổi đang sống trên địa bàn nhưng không đi học, trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi theo tiến độ cung ứng vắc xin của Bộ Y tế và tình hình dịch tại địa phương. Bắt đầu triển khai tiêm từ 25/11/2021 đến ngày 14/12/2021 đã tiêm mũi 1 cho 53.665 trẻ (87%).

Ngày 10/12/2021, Sở Y tế có Kế hoạch số 7214/KH-SYT triển khai Tiêm vắc xin phòng COVID-19 đủ thời gian tiêm nhắc lại mũi 2, đảm bảo mũi 2 cách mũi 1 từ 3 đến 4 tuần theo quy định của Bộ Y tế cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021; đảm bảo đủ điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, để sớm cho học sinh tới trường học trực tiếp.

- **Cử tri xã Phước Diêm:** Theo Luật Thủy sản, khi tàu thuyền hoạt động trên biển phải mua bảo hiểm tàu thuyền, ngư dân đã chấp hành mua bảo hiểm tàu thuyền đầy đủ. Nhưng khi tàu thuyền bị sự cố gãy cột máy, không hoạt động được phải kéo về để thay thế (khi hư hỏng có thông báo Kiểm ngư Cà Ná xác nhận). Sau khi làm hồ sơ bồi thường thì không được bồi thường (Vụ ông Hà Hòa - Lạc Tân 3), đề nghị xem xét giải quyết, trả lời rõ.

*Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại công văn số 4692/SNNPTNT-TTr ngày 17/12/2021 như sau:*

Tiếp nhận kiến nghị của cử tri, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản kiểm tra, rà soát và được biết: Ông Hà Hòa là ngư dân, hiện đang cư ngụ tại thôn Lạc Tân 3, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, có tàu cá mang số đăng ký NT-90504-TS, đã mua bảo hiểm thân tàu, thuyền viên của Công ty Bảo Việt Ninh Thuận.

Thời điểm cuối năm 2020, tàu cá của ông bị sự cố gãy cột máy chính (trục khuỷu) khi đang hoạt động trên vùng biển thuộc huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Sau đó, ông Hà Hòa có liên hệ với Trạm Kiểm ngư Cà Ná để đề nghị hướng dẫn thủ tục thay máy. Chi cục Thủy sản đã hướng dẫn ông Hà Hòa hoàn tất thủ tục thay máy, đăng ký lại theo đúng quy định.

Nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị ông Hà Hòa liên hệ với Công ty Bảo Việt Ninh Thuận để được giải quyết, trả lời rõ.

## **5. Lĩnh vực lao động, việc làm và chế độ chính sách, an sinh xã hội**

**- Cử tri xã Phước Nam:** Kiến nghị các cấp hỗ trợ kinh phí hỏa táng cho các trường hợp bị tử vong do dịch Covid-19 thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình khó khăn vì kinh phí hỏa táng cao hơn kinh phí chôn cất.

*Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời tại công văn số 3428/SLĐTBXH-VP ngày 16/12/2021 như sau:*

Căn cứ Điều 14 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, quy định “1. Hộ gia đình có người chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; tai nạn giao thông, tai nạn lao động nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác được xem xét hỗ trợ chi phí mai táng với mức tối thiểu bằng 50 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này.

Qua theo dõi tình hình chi hỗ trợ mai táng phí cho người chết do dịch bệnh Covid-19 của UBND các huyện, thành phố báo cáo đến ngày 08/12/2021 là 70 người, với kinh phí thực hiện là 1,260 tỷ đồng (mức hỗ trợ 18 triệu đồng/người, không phân biệt hỏa táng hay chôn cất). Hiện nay, đối với các hồ sơ đề nghị hỗ trợ mai táng phí cho người chết do dịch bệnh Covid-19 phát sinh sau ngày 08/12/2021; UBND các huyện, thành phố tiếp tục hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ để hỗ trợ mai táng phí theo quy định và theo quy định, mức chi hỗ trợ do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định.

**- Cử tri Phước Minh:** Trụ điện gió phía Đông và phía Tây gần khu dân cư thôn Quán Thẻ 3 thuộc Công ty Điện gió Bim khi đi vào hoạt động gây tiếng ồn ảnh hưởng đến đời sống người dân, nhất là vào ban đêm. Kiến nghị Tỉnh có ý kiến để Doanh nghiệp khắc phục

*Sở Công thương trả lời tại công văn số 2888/SCT-CN ngày 23/12/2021 như sau:*

1. Đối với Dự án Nhà máy điện gió BIM, trên cơ sở Quyết định chủ trương đầu tư và hồ sơ đề xuất thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng dự án của chủ đầu tư, Sở Xây dựng tổ chức phối hợp lấy ý kiến của các Sở, ban ngành liên quan rà soát đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định hiện hành trong phạm vi ranh giới dự án được chấp thuận.

2. Dự án nhà máy điện gió BIM của Công ty Cổ phần Điện gió BIM tại các xã Phước Minh, Cà Ná, Phước Diêm đã được UBND huyện Thuận Nam xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 02/GXN-UBND ngày 25/3/2021, với quy mô, công suất gồm: Nhà máy điện gió với công suất 88MW, gồm 22 tuabin gió, tuyến đường dây 220kV đấu nối dài 2,5km; diện tích đất sử dụng 30,6 ha.

Ngày 05/10/2021, Công ty Cổ phần Điện gió BIM phối hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh tổ chức lấy mẫu tiếng ồn tại 2 vị trí: Tại ranh giới dự án đầu hướng gió và ranh giới dự án cuối hướng gió. Kết quả phân tích thông số tiếng ồn tại 2 vị trí lần lượt là 53dBA, 54dBA. Kết quả đo đạc tiếng ồn thực tế nêu trên cho thấy 2 vị trí được đo tiếng ồn đều đạt quy chuẩn cho phép QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (theo quy chuẩn cho phép tại khu vực thông thường từ 6 giờ đến 21 giờ, giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn là 70dBA).

Qua làm việc với Công ty Cổ phần Điện gió BIM, Công ty cho biết hiện tại tất cả các turbine đã tạm dừng hoạt động từ ngày 15/12/2021 đến hết ngày 20/12/2021 để bảo trì. Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam đã đề nghị Công ty phải khắc phục tiếng ồn tại các trụ điện gió phía Đông và phía Tây gần khu dân cư thôn Quán Thẻ 3 khi hoạt động trở lại; thực hiện đúng, đầy đủ các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận. Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam đã chỉ đạo Phòng, ban có liên quan trong thời gian đến theo dõi, kiểm tra đột xuất, tổ chức lấy mẫu tiếng ồn tại khu vực cử tri phản ánh và tiếp tục thông tin đến cử tri.

**- Cử tri xã Phước Diêm:** Ngu dân phản ánh Chính sách hỗ trợ theo quyết định 48 của Chính phủ: hiện nay chỉ có 50% nhận hỗ trợ chuyển thứ 2; 50% nhận hỗ trợ chuyển thứ 3; 100% chưa nhận hỗ trợ chuyển thứ 4. Kiến nghị Tỉnh sớm chi trả hỗ trợ cho bà con ngư dân.

*Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại văn bản số 4657/SNNPTNT-TTr ngày 15/12/2021 như sau:*

Kinh phí thực hiện hỗ trợ ngư dân theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ từ nguồn kinh phí của Trung ương cấp cho địa phương. Tuy nhiên, hiện nay nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg trong năm 2021 của tỉnh vẫn chưa được cấp, mặc dù toàn bộ tàu thuyền tham gia thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg trong năm 2021 đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt.

Đến nay, UBND tỉnh đã tạm ứng kinh phí địa phương để chi hỗ trợ cho ngư dân với số tiền là 112.110.000.000 đồng. Đồng thời, Sở Tài chính đã tham mưu, báo cáo UBND tỉnh kiến nghị Bộ Tài chính cấp ngân sách thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg cho tỉnh. Sau khi được cấp kinh phí, sẽ tiếp tục chi hỗ trợ cho ngư dân trong thời gian sớm nhất có thể.

**- Cử tri xã Phước Diêm:** Theo Nghị định 26 của Chính phủ quy định khi đăng kiểm tàu thuyền ở năm thứ 3 và năm thứ 5 phải đưa tàu vào khu vực “U tàu” để cơ quan chức năng kiểm tra, mặc dù không thay đổi kết cấu của tàu thuyền; chi phí mỗi lần đưa tàu vào khu vực “U tàu” từ 10 triệu đến 15 triệu đồng, gây khó khăn cho bà con ngư dân (nhiều ngư dân không có tiền để đăng kiểm) và cao điểm tàu thuyền sửa chữa nhiều không còn chỗ để đưa tàu vào khu vực “U tàu”, dẫn đến đăng ký đăng kiểm trễ hạn. Kiến nghị các cơ quan chức năng kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi quy định để tạo thuận lợi cho người dân

*Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại văn bản số 4657/SNNPTNT-TTr ngày 15/12/2021 như sau:*

Theo quy định tại Điều 15, Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 và Thông tư số 07/2021/TT-BNNPTNT ngày 26/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT thì việc “Kiểm tra định kỳ phải được thực hiện trong khoảng thời gian 5 năm. Kiểm tra định kỳ lần thứ nhất phải được thực hiện trong khoảng thời gian 5 năm, tính từ ngày kết thúc đóng tàu hoặc tính từ ngày kiểm tra định kỳ để phân cấp và sau đó cứ 5 năm một lần, tính từ ngày kết thúc đợt kiểm tra định kỳ lần trước” và “Kiểm tra trên đà tàu cá phải được tiến hành trong khoảng thời gian

*không vượt quá 2,5 năm và có thể tiến hành trùng với đợt kiểm tra hàng năm lần hai hoặc lần ba. Trong 5 năm phải kiểm tra trên đà 2 lần, một trong 2 lần đó phải trùng với kiểm tra định kỳ”.*

Như vậy, theo quy định cứ 2,5 năm một lần (hoặc tối đa là lần kiểm tra hàng năm lần thứ 3) kể từ ngày hạ thủy đi vào hoạt động, tàu phải được đưa lên Ụ tàu để kiểm tra. Ngoài ra, tại khu vực xã Phước Diêm, Cà Ná chỉ có 02 cơ sở đóng sửa tàu thuyền/ 600 tàu thuyền thuộc quy định phải đưa tàu vào khu vực “Ụ tàu” nên trong thời gian cao điểm tàu thuyền sửa chữa nhiều, tình trạng không còn chỗ để đưa tàu vào khu vực “Ụ tàu”, dẫn đến đăng ký, đăng kiểm trễ hạn như cử tri phản ánh.

Ghi nhận kiến nghị của cử tri, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định cho phù hợp với tình hình địa phương.

- **Cử tri Phường Bảo An:** Đề nghị tỉnh có giải pháp giúp bà con Nhân dân giải quyết việc làm, có thu nhập ổn định cuộc sống, nhất là trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

*Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời tại công văn số 3428/SLĐTBXH-VP ngày 16/12/2021 như sau:*

\* Về giải pháp hỗ trợ người lao động có việc làm, thu nhập ổn định trong giai đoạn dịch bệnh trong tình hình mới:

- Hiện nay có 75 doanh nghiệp trong tỉnh có nhu cầu tuyển 2.447 lao động bao gồm lao động kỹ thuật, lao động phổ thông để phục vụ sản xuất kinh doanh, với mức lương thu nhập bình quân từ 5 – 7 triệu đồng/tháng; Có 85 doanh nghiệp ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển dụng với mức thu nhập bình quân từ 7 – 8 triệu đồng/tháng, số lượng không hạn chế. Tập trung tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, thành phố HCM. Người lao động có nhu cầu việc làm liên hệ trực tiếp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh hoặc Chương trình ATM việc làm (do Hội doanh nhân trẻ của tỉnh thực hiện) để được tư vấn cụ thể.

- Hiện nay Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Thuận và Hội doanh nghiệp trẻ đang tổ chức bằng nhiều hình thức để tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động và cung ứng lao động theo yêu cầu của doanh nghiệp. Các hoạt động này hoàn toàn miễn phí.

- Để hiểu rõ hơn thông tin tuyển dụng lao động bà con, người lao động tìm hiểu thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp qua trang Fanpage: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Thuận, Zalo, Google Meet, Bảng thông tin, điện thoại, ... cung cấp thông tin thị trường lao động và tư vấn, giới thiệu, kết nối việc làm cho người lao động hằng ngày tại Sàn giao dịch việc làm.

- Hình thức tổ chức: Tất cả các ngày làm việc trong tuần; các phiên giao dịch việc làm lưu động tại các cụm dân cư; duy trì các phiên giao dịch việc làm cố định vào ngày 5 và 20 hàng tháng (kể cả vào ngày Thứ 7 và Chủ Nhật).

- Riêng đối với các địa bàn xa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giao cho Trung tâm Dịch vụ việc làm chủ động thời gian phối hợp với Phòng Lao động – TBXH các huyện tổ chức phiên giao dịch lưu động ngay tại địa bàn.

- Cung cấp danh sách lao động có nhu cầu làm việc gửi đến các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, làm cầu nối kết nối việc làm cho người lao động và doanh nghiệp đáp ứng theo các điều kiện của 2 bên. Phối hợp với các doanh nghiệp ngoài tỉnh tạo điều kiện hỗ trợ người lao động quay trở lại tiếp tục làm việc.

- Thực hiện NQ 68/CP và QĐ 23/2021/CP-TTg của Chính phủ hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có các văn bản gửi đến doanh nghiệp đôn đốc, hướng dẫn doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo do thay đổi cơ cấu, công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Bộ luật lao động thì phối hợp với Trường cao đẳng nghề Ninh Thuận xây dựng phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động như:

- Hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng phương án đào tạo nghề gắn với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

- Chuyển tải thông tin các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển lao động đến người lao động để lựa chọn ngành nghề phù hợp với khả năng mình.

- Tăng tần suất sàn giao dịch việc làm.

- Ngoài những chính sách của Trung ương hỗ trợ cho người lao động và tạo điều kiện cho doanh nghiệp được hỗ trợ vay vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh trở lại.

- Tỉnh Ninh Thuận đang đẩy mạnh kêu gọi thu hút đầu tư. Tạo điều kiện thuận lợi cho các Dự án đẩy nhanh tiến độ để hoàn thiện dự án theo kế hoạch đưa vào hoạt động sản xuất nhằm tạo chỗ làm việc mới cho người lao động của địa phương.

- **Cử tri Phường Đô Vinh:** kiến nghị việc hỗ trợ cho người lao động (thợ hồ) chịu ảnh hưởng COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ còn gặp khó khăn – do trong quy định về thủ tục phải có (giấy phép xây dựng của chủ nhà), trên thực tế rất nhiều hộ gia đình sửa chữa nhà ở không có giấy phép. Đề nghị các cấp các ngành quan tâm nghiên cứu, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động nêu trên được hưởng thụ nguồn hỗ trợ.

*Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời tại công văn số 3428/SLĐTBOXH-VP ngày 16/12/2021 như sau:*

Các công trình xây dựng tư nhân, riêng lẻ trái phép (không có giấy phép) là hoạt động đang vi phạm pháp luật, phá hỏng quy hoạch xây dựng, quy hoạch dân cư và quy hoạch chung của toàn tỉnh; chưa được hỗ trợ vì trước mắt, UBND tỉnh không cổ súy cho các hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, UBND tỉnh Ninh Thuận vẫn tiếp tục chỉ đạo các địa phương xem xét, tổng hợp số lượng bị ảnh hưởng và có đề xuất, giải pháp tháo gỡ vướng mắc của quy định nhằm hỗ trợ người lao động diện này.

Các trường hợp sửa chữa nhà và trường hợp khác được miễn giấy phép xây dựng theo Luật Xây dựng năm 2020, đã được Sở LĐTBOXH hướng dẫn chi tiết đến các địa phương tại Công văn số 2380/SLĐTBOXH-LĐGDNN ngày 14/9/2021, trích: “với 02 trường hợp nhà ở riêng lẻ, tư nhân được miễn giấy phép theo quy định tại



điểm h và điểm i khoản 2, điều 89 Luật Xây dựng năm 2020 này, thì theo điểm k nêu trên chủ công trình vẫn phải có trách nhiệm thông báo thời điểm khởi công xây dựng. Do đó, Công chức địa chính – xây dựng của UBND các xã/phường/thị trấn vẫn quản lý địa bàn, biết và tổ chức triển khai thực hiện như các trường hợp đã được cấp phép.”

**- Cử tri xã Phước Chiến:** Cử tri kiến nghị tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, hiệu lực từ 01/7/2021. Cử tri kiến nghị tại khoản b nêu người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện quy định ở điểm a khoản này đang sống tại địa bàn các xã, thôn đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn. Nhiều cử tri kiến nghị thực trên địa bàn rất khó thực hiện, cử tri ý kiến hạ độ tuổi, cử tri ý kiến cho rằng hưởng từ 70 tuổi trở lên là phù hợp vì độ tuổi này đã mức khả năng sản xuất, đồng thời còn rất ít cụ đã sống nhờ con cháu và xã hội giúp đỡ

*Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời tại công văn số 3428/SLĐTBXH-VP ngày 16/12/2021 như sau:*

Thực hiện Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; trong đó tại Khoản 5 Điều 6 quy định người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp sau đây thì được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng:

a) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng;

b) Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại Điểm a Khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng;

c) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng.

Qua các Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc Hội đơn vị tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; cử tri tại một số địa phương đã có kiến nghị, đề xuất “bổ sung chính sách cho người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên” được hưởng chế độ bảo trợ xã hội hàng tháng. Nội dung này, đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu và đã trình Chính phủ bổ sung vào Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, ngày 15/3/2021 Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội: “Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn” thì được xét hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng” (điểm b Khoản 5 Điều 6). Thời gian hưởng có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021.

Qua ý kiến, kiến nghị của cử tri ở xã Phước Chiến; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu và sẽ phản ánh kiến nghị của cử tri về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp và báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định khi đảm bảo các điều kiện cần thiết

- **Cử tri xã Phước Sơn:** Năm 2019, thôn Ninh Quý 2 đã được huyện chọn xây dựng thí điểm thôn Nông thôn mới kiểu mẫu, đến nay vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt cần có sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước như: Chỉ tiêu 2.2 (*Tỷ lệ đường ngõ, xóm sạch, không lầy lội vào mùa mưa*): Cần bê tông thêm 960m; Chỉ tiêu số 2.6 (*Có nhà văn hóa thôn đạt chuẩn theo qui định; có sân hoặc điểm thể thao phục vụ cộng đồng*): Hiện tại nhà văn hóa thôn đã được UBND huyện ghi vốn nhưng đến nay chưa thực hiện. Chỉ tiêu 2.8 (*Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn Bộ xây dựng*): Hiện tại thôn còn 09 căn nhà không thuộc diện hộ nghèo chưa đạt tiêu chuẩn Bộ xây dựng. Đề thôn Ninh Quý 2 xây dựng thành công thôn Nông thôn mới kiểu mẫu theo lộ trình đã đề ra, đề nghị quan tâm đầu tư, hỗ trợ để sớm hoàn thành các chỉ tiêu trên.

*Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại văn bản số 4657/SNNPTNT-TTr ngày 15/12/2021 như sau:*

Thôn Ninh Quý 2, xã Phước Sơn được chọn thí điểm xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019 theo Kế hoạch số 636/KH-UBND ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh đã tổ chức Đoàn công tác (*trong đó có lãnh đạo, cán bộ, công chức của huyện Ninh Phước, xã Phước Sơn và thôn Ninh Quý 2*) đi học tập kinh nghiệm xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu ở Hà Tĩnh, Ninh Bình; đồng thời tham mưu bố trí nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, gián tiếp cho thôn để thực hiện, cụ thể: *bố trí 400 triệu vốn Chương trình nông thôn mới thực hiện quy hoạch khu dân cư thôn Ninh Quý 2; Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh hỗ trợ kinh phí trồng hoa, xe thu gom rác thải, hệ thống chiếu sáng khu dân cư*. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt như: Chỉ tiêu 2.2 (*Tỷ lệ đường ngõ, xóm sạch, không lầy lội vào mùa mưa*); Chỉ tiêu số 2.6 (*Có nhà văn hóa thôn đạt chuẩn theo qui định; có sân hoặc điểm thể thao phục vụ cộng đồng*): Hiện tại nhà văn hóa thôn đã được UBND huyện ghi vốn nhưng đến nay chưa thực hiện và Chỉ tiêu 2.8 (*Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn Bộ xây dựng*).

Trong điều kiện nguồn vốn phân bổ hạn chế và khó khăn trong huy động nguồn vốn hiện nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài; Đề thôn Ninh Quý 2 xây dựng thành công thôn nông thôn mới kiểu mẫu theo lộ trình đã đề ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND huyện Ninh Phước cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức rõ hơn, phát huy vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới, tự huy động nguồn lực thực hiện; cần lồng ghép các chương trình về nhà ở, nguồn tín dụng (*ngân hàng chính sách xã hội*) và nguồn xã hội hóa; đồng thời địa phương cần tranh thủ vận động các nguồn hỗ trợ từ các chương trình của Mặt trận, Đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế ... để hỗ trợ người dân thực hiện, đảm bảo đạt chuẩn tiêu chí.

- **Cử tri xã Phước Hậu:** Đề nghị Tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tháo gỡ cho địa phương về việc giải ngân kinh phí từ nguồn vốn theo Nghị định 35 của Chính phủ, để trả tiền lúa giống cho đơn vị cung cấp lúa giống đã thực hiện hỗ trợ nông dân sản xuất giống mới vụ hè thu năm 2021.

*Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại văn bản số 4657/SNNPTNT-TTr ngày 15/12/2021 như sau:*

Căn cứ vào các quy định tại Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ và Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa thì việc sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ giống lúa từ nguồn kinh phí hỗ trợ về quản lý, sử dụng đất lúa. Ngày 01/9/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Về việc giải ngân kinh phí từ nguồn vốn theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ để trả tiền lúa giống cho đơn vị cung cấp lúa giống đã thực hiện hỗ trợ nông dân sản xuất giống mới vụ hè thu năm 2021 theo nội dung kiến nghị của cử tri, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND huyện Ninh Phước chỉ đạo phòng chuyên môn, UBND xã thực hiện theo các quy định tại Điều 5 Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Khoản 5 Điều 4 Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 của Bộ Tài chính; Điều 3 và Điều 5 Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ.

- **Cử tri xã Phước Hữu:** Kiến nghị tỉnh chỉ đạo các cấp cần quan tâm nguồn kinh phí hỗ trợ cho Tổ tự quản về an ninh, trật tự và giám sát, kiểm soát dịch Covid-19 tại khu dân cư.

*UBND huyện Ninh Phước trả lời tại văn bản số 802/BC-UBND ngày 24/12/2021 như sau:*

Về kinh phí hỗ trợ cho tổ tự quản về an ninh, trật tự và giám sát, kiểm soát dịch Covid-19 tại khu dân cư và lực lượng tham gia trong các tổ chăm sóc F0, F1 tại nhà. Hiện nay, UBND tỉnh chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về định mức chi cho các đối tượng này, nên huyện chưa có cơ sở để tổng hợp nhu cầu.

- **Cử tri xã An Hải:** Đề nghị tỉnh cần quan tâm đến chế độ chính sách hỗ trợ cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 ở các thôn, nhất là lực lượng tham gia trong các tổ chăm sóc F1, F0 tại nhà.

*UBND huyện Ninh Phước trả lời tại văn bản số 802/BC-UBND ngày 24/12/2021 như sau:*

Trong thời gian qua tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp, nhu cầu kinh phí cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện rất lớn, trong khi đó nguồn lực của địa phương lại có hạn nên ưu tiên các nhiệm vụ chi trọng tâm, lực lượng tuyến đầu, việc hỗ trợ cho các lực lượng khác tham gia phòng chống dịch còn chậm. Riêng Tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 cộng đồng (Trước đây là Tổ quản lý cách ly, điều trị người nhiễm Covid-19 tại nhà) hoạt động trên tinh thần tự nguyện, không có chế độ hỗ trợ; Tổ chăm sóc F1 tại nhà hiện không có. Hiện nay, Huyện đang tiếp tục huy động xã hội hóa để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- **Cử tri xã An Hải:** Trong năm 2021, tình hình dịch Covid-19 kéo dài cả năm làm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân, theo Nghị quyết số: 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động do đại dịch Covid-19. Nhưng đối với người làm nông như: Trồng trọt, chăn nuôi... cũng bị thiệt hại rất lớn, không có đầu ra thu mua nông sản được, không có nguồn thu nhập cho gia đình. Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ cho đối tượng làm nông bị thiệt hại.

*Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại văn bản số 4657/SNNPTNT-TTr ngày 15/12/2021 như sau:*

Nhằm mục tiêu hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu Tỉnh ban hành Quyết định số 65/2018/QĐ-UBND và Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND, hướng dẫn địa phương thực hiện các chính sách hỗ trợ, trong đó các nội dung hỗ trợ tập trung vào quá trình phát triển sản xuất, như: Hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả; hỗ trợ đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm nước; hỗ trợ xây dựng các liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; hỗ trợ xây dựng áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt.

Riêng khó khăn trong khâu lưu thông, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của bà con do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 hiện nay chưa có chính sách hỗ trợ. Nhận thấy đây là khó khăn thực tế mà bà con nông dân trên toàn quốc phải gánh chịu trong thời gian qua; đồng thời, tại điểm e, Khoản 1 Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 có nêu: “... **hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối** và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp **không phải đăng ký hộ kinh doanh phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19** hoặc do có địa điểm kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 được ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần 3.000.000 đồng/hộ”. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, địa phương rà soát các quy định để hỗ trợ khó khăn cho nông dân bị thiệt hại trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng bệnh Covid-19.

*Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời tại công văn số 3428/SLĐTBXH-VP ngày 16/12/2021 như sau:*

Đối tượng người làm nông nghiệp đã được Chính phủ quan tâm, bổ sung tại điều 37a, Quyết định 33/2021/QĐ-TTg về **Hỗ trợ đối với hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối** và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp **không phải đăng ký hộ kinh doanh**: Đối tượng, điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ đã được thể hiện đầy đủ và chi tiết tại khoản 21, điều 1, Quyết định 33/2021/QĐ-TTg.

Nội dung này đã được UBND tỉnh triển khai đến UBND các huyện, thành phố; đã sửa đổi bổ sung một số nội dung của kế hoạch 3544 tại Kế hoạch số

6374/KH-UBND ngày 22/11/2021 và hiện nay, UBND các địa phương đang triển khai, thực hiện hỗ trợ cho người dân.

**- Cử tri phường Đông Hải:** Đề nghị HĐND tỉnh nghiên cứu, xem xét mở rộng đối tượng hỗ trợ dịch Covid-19 cho các nhóm đối tượng tự do như người lao động làm thuê cho các vựa cá vì khi thực hiện chỉ thị 16-CT/CP các vựa cá ngưng hoạt động ở trong cảng cá Đông Hải.

*Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời tại công văn số 3428/SLĐTĐBXH-VP ngày 16/12/2021 như sau:*

Các lao động tự do là người làm thuê cho các vựa cá, là hoạt động kinh doanh hàng hóa thiết yếu, không bị dừng hoạt động và không bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, cảng cá Đông Hải thực tế có văn bản tạm dừng hoạt động do UBND tỉnh ban hành số 5203/UBND-KTTH ngày 29/9/2021 để phòng, chống dịch COVID-19.

Do đó, theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với UBND thành phố PRTC rà soát, bổ sung đối tượng lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, theo nguyên tắc từ đối tượng khó khăn nhất đến các đối tượng tiếp theo trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách của địa phương. Trong thời gian tới, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp những đề xuất từ UBND thành phố PRTC, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét tiếp tục cho chủ trương thực hiện các quy trình để hỗ trợ.

**- Cử tri các xã trên địa bàn huyện Thuận Bắc:** Đề nghị các cấp quan tâm chính sách hỗ trợ cho những lao động tự do như phụ hồ, bốc vó óc... tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa bị mất việc làm do ảnh hưởng dịch Covid-19.

*Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời tại công văn số 3428/SLĐTĐBXH-VP ngày 16/12/2021 như sau:*

Lao động tự do là phụ hồ đã được UBND tỉnh quan tâm thực hiện liên tục tại hai Quyết định số 1685/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 về việc phê duyệt bổ sung đợt 3 đối tượng là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg hoặc khu vực phong tỏa để phòng, chống dịch COVID-19; và Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 24/10/2021 về việc phê duyệt bổ sung (đợt 4) đối tượng là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Lao động tự do bốc vó óc, làm thuê cho chủ các vựa thủy sản nói chung, là hoạt động kinh doanh hàng hóa thiết yếu, không bị dừng hoạt động từ trước đến nay và không bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành, địa phương tiếp tục rà soát, nghiên cứu bổ sung đối tượng lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, theo nguyên tắc từ đối tượng khó khăn nhất đến các đối tượng tiếp theo trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách của địa phương. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội vẫn đang tiếp tục phối hợp UBND các huyện, thành phố tiếp thu các kiến nghị; tiến hành khảo sát, rà soát, tổng hợp những ý kiến phản ánh của người lao động, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét tiếp tục thực hiện các quy trình để hỗ trợ.

- **Cử tri xã Bắc Phong:** Tiếp tục kiến nghị đối với chế độ hỗ trợ cho người tham gia phòng, chống dịch tại xã (người tham gia trực Chốt Covid-19, Tổ giám sát cộng đồng) thực hiện theo Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 và địa phương đã chi trả hỗ trợ cho nhóm đối tượng này đến hết tháng 7/2021, nhưng đến ngày 31/8/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND và áp dụng hỗ trợ cho nhóm đối tượng trên từ ngày 08/02/2021. Do mức chi hỗ trợ theo NQ số 12/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh là 130.000đ/01 người/01 ngày và không quá 2.000.000đ/01 người/01 tháng thấp hơn mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 16/NQ-CP là 3.900.000đ/01 người/01 tháng. Hiện nay địa phương đã triển khai truy thu chênh lệch 06 tháng từ tháng 02/2021 đến tháng 7/2021 (theo Quyết định số 68/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021), nhưng hiện nay đa số các đối tượng trên kinh tế rất khó khăn, không có khoản để truy thu lại khoản kinh phí chênh lệch. Kiến nghị các cấp xem xét giải quyết.

*Sở Tài Chính trả lời tại công văn số 4630/STC-NS ngày 17/12/2021 như sau:*

1. Theo Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ không quy định chế độ hỗ trợ đối với người tham gia trực Chốt Covid-19, Tổ giám sát cộng đồng với mức chi 130.000đ/người/ngày tham gia làm nhiệm vụ (tối đa 3.900.000đ/người/tháng).

2. Về quy định hỗ trợ cho những người trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với Tổ giám sát cộng đồng ở cơ sở và Chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh, Sở Tài chính xin thông tin đến cử tri văn bản quy định của địa phương, mức hỗ trợ và thời gian áp dụng như sau:

- Về chế độ cho hỗ trợ cho những người trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các chốt kiểm soát: ngày 25/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh có ban hành quyết định số 360/QĐ-UBND về việc tạm thời chi hỗ trợ cho những người trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các chốt kiểm soát do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thành lập theo thẩm quyền với mức hỗ trợ 130.000đ/người/ngày thực tế tham gia chống dịch theo phân công của cấp có thẩm quyền và có hiệu lực kể từ ngày 25/7/2021.

- Về chế độ cho hỗ trợ cho những người trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với Tổ giám sát cộng đồng ở cơ sở và Chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh: ngày 24/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 68/2021/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ kinh phí cho những người trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với Tổ giám sát cộng đồng ở cơ sở và Chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo Quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền với mức hỗ trợ 130.000 đồng/người/ngày thực tế tham gia chống dịch theo phân công của cấp có thẩm quyền, nhưng không quá 2.000.000 đồng/người/tháng; Quyết định này có hiệu lực từ ngày 04/10/2021 và thời gian áp dụng chính sách trên kể từ ngày 08/02/2021.

Do đó, đề nghị UBND xã Bắc Phong thực hiện rà soát lại quy định để thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ cho người tham gia trực Chốt Covid-19, Tổ giám sát cộng đồng bảo đảm đúng theo nguyên tắc hỗ trợ tại Quyết định số 68/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh.

Trường hợp, địa phương thực hiện chi trả truy lĩnh từ tháng 2 đến trước ngày 25/7/2021 chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 25/7/2021 và Quyết định số 68/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh cho những người trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với Tổ giám sát cộng đồng ở cơ sở và Chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh sau ngày 25/7/2021 vượt mức hỗ trợ được UBND tỉnh quy định, địa phương phải có trách nhiệm thu hồi, nộp trả ngân sách theo quy định.

- **Cử tri xã Vĩnh Hải:** Năm 2020, UBND xã Vĩnh Hải được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 07/07/2020. Cùng với đó, các chính sách hỗ trợ cho xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2018-2020, theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn xã Vĩnh Hải đã kết thúc theo quy định. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Nhân dân xã Vĩnh Hải đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế - đời sống, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số 02 thôn Đá Hang và Cầu Gậy. Vì vậy, đề nghị tỉnh quan tâm, chỉ đạo, sớm thực hiện chính sách theo Quyết định số 1614/QĐ-TTg, ngày 22/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách an toàn khu cho Nhân dân xã Vĩnh Hải, trong đó có chính sách Bảo hiểm y tế.

*UBND huyện Ninh Hải trả lời tại công văn số 6343/UBND-TH ngày 15/12/2021 như sau:*

Trong năm 2020, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện kiến nghị Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc xin gia hạn thẻ BHYT từ xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển sang xã an toàn khu cách mạng cho xã Vĩnh Hải. Ngày 15/12/2020 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 3323/SLĐTBXH-NCCXH phúc đáp với nội dung như sau: Theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT; Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia BHYT do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quản lý thì chưa thực hiện nhóm đối tượng là người dân đang sinh sống tại các xã An toàn khu.

Ngày 24/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về chính sách hỗ trợ xã An toàn khu, Vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi bổ sung Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 07/10/2018 của Chính phủ trong đó có chính sách hỗ trợ thẻ BHYT cho nhân dân các xã An toàn khu cách mạng. Tuy nhiên, đến nay nội dung này chưa có văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể để bổ sung thực hiện. Để đảm bảo chế độ chính sách BHYT cho các đối tượng xã An toàn khu của Vĩnh Hải, UBND huyện kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các Sở ngành nghiên cứu, đề xuất tham mưu kiến nghị Bộ, ngành trung ương sớm ban hành chính sách BHYT cho các đối tượng xã An toàn khu theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 14/CT-TTg.

Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND xã Vĩnh Hải, các ngành liên quan của huyện tuyên truyền, vận động người dân để chia sẻ, đồng thuận về chính sách BHYT trong khi chờ chính sách được các Bộ, ngành trung ương ban hành

**- Cử tri xã Quảng Sơn:** Theo Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 02 xã Quảng Sơn và Hòa Sơn không đủ tiêu chí về tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số nên không thuộc xã khu vực I, II, III, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên, hiện nay đời sống của người dân ở 02 địa phương trên còn gặp nhiều khó khăn. Đề nghị cấp trên xem xét, quan tâm có chế độ hỗ trợ cho bà con, nhất là Bảo hiểm y tế cho đối tượng học sinh, sinh viên.

*Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh trả lời kiến nghị tại công văn số 958/BHXH-VP ngày 13/12/2021 như sau:*

Nắm bắt được tình hình đời sống còn nhiều khó khăn của người dân ở các địa phương được cấp thẻ theo Quyết định số 582/QĐ-TTg đến tháng 7/2021 không còn đủ điều kiện để được cấp thẻ theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã sớm có các văn bản báo cáo và kiến nghị Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bố trí kinh phí mua thẻ BHYT cho bà con. UBND tỉnh ban hành công văn số 4195/UBND-VXNV ngày 15/8/2021 với nội dung “*Ủy ban nhân dân tỉnh đã cố gắng cân đối và vận động các nguồn lực để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi mua BHYT nhằm có điều kiện khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, góp phần giảm bớt khó khăn và gánh nặng trong cuộc sống. Tuy nhiên, thời gian qua tình hình diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh phức tạp, các nguồn lực của tỉnh đều tập trung phục vụ công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, do đó việc cân đối ngân sách nhà nước tỉnh để hỗ trợ mua BHYT cho đồng bào dân tộc thiểu số từ khu vực II sang khu vực I vào thời điểm này là hết sức khó khăn*”.

*Ban Dân tộc trả lời tại công văn số 1050/BDT-KHCS ngày 15/12/2021 như sau:*

Theo Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 10/3/2020 của Chính phủ, tại điểm a, mục 8 quy định: “Xác định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là các xã, thôn có tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số từ 15% trở lên”. Theo Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025, tại Điều 2 quy định đối tượng áp dụng là các xã, thôn có từ 15% số hộ dân tộc thiểu số trở lên. Theo số liệu báo cáo của UBND huyện Ninh Sơn (tại Công văn số 3165/UBND-DT ngày 23/12/2020) và kết quả thẩm định, xác định là: xã Quảng Sơn có tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số là 3,22% và xã Hòa Sơn có tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số là 10,67%. Như vậy, theo quy định tại Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với 02 xã Quảng Sơn và xã Hòa Sơn (huyện Ninh Sơn) không đủ tiêu chí về tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số nên không tổ chức phân định xã khu vực III, khu vực II, khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025.



Tuy nhiên, thôn Tân định, xã Hòa Sơn và thôn Lương Giang, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn thuộc thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025, theo Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025. Như vậy hai thôn trên vẫn tiếp tục được thụ hưởng các chính sách dân tộc hiện hành, trong đó có Bảo hiểm y tế.

- **Cử tri xã Phước Thuận:** Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, mà theo Nghị quyết phải chuyển sang trạng thái bình thường mới có quy định đến ngày 11/11/2021, thực hiện thích ứng an toàn nên Nhân dân đi làm tại các cơ sở kinh doanh, nhà máy xí nghiệp... sẽ mang mầm bệnh về lây lan cho gia đình và cộng đồng, trường hợp F0 cách ly tại nhà có được hưởng chế độ chính sách hỗ trợ không, đề nghị tỉnh chỉ đạo cấp thẩm quyền quan tâm hỗ trợ.

*Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời tại công văn số 3428/SLĐTBXH-VP ngày 16/12/2021 như sau:*

Chính sách hỗ trợ cho F0 đã được Chính phủ quan tâm ban hành tại Quyết định 33/2021/QĐ-TTg, sửa đổi tại Quyết định 33/2021/QĐ-TTg: Đối tượng, điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ, thủ tục, quy trình thực hiện đã được thể hiện đầy đủ và chi tiết từ khoản 12 đến khoản 18, điều 1, Quyết định 33/2021/QĐ-TTg.

Hiện nay, UBND các địa phương đang triển khai, thực hiện hỗ trợ cho người dân.

- **Cử tri xã Phước Thái:** Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tham mưu, rà soát, rút kinh nghiệm trong việc đưa đón phụ nữ mang thai gần tới ngày sinh trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid -19 ở các tỉnh phía Nam trở về địa phương còn rất chậm, gây bức xúc trong Nhân dân.

*Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời tại công văn số 3428/SLĐTBXH-VP ngày 16/12/2021 như sau:*

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về việc triển khai Công điện số 1081/CD-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; trong đó có chủ trương đưa đón công dân Ninh Thuận bị kẹt lại thành phố Hồ Chí Minh do tình hình dịch bệnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4959/KH-UBND ngày 17/7/2021 về việc tổ chức đón phụ nữ mang thai sắp sinh, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 03 tuổi và người đi khám, điều trị bệnh bị kẹt tại thành phố Hồ Chí Minh trở về tỉnh (đợt 1). Với sự tham mưu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế và các Sở, ban ngành liên quan; Tỉnh đã triển khai thực hiện tổ chức đón 194 công dân từ thành phố HCM về quê (trong đó, Phụ nữ mang thai gần đến kỳ sinh nở và thân nhân về cùng: 29 người; Người đi khám, điều trị bệnh và thân nhân về cùng: 15 người; Phụ nữ nuôi con nhỏ từ 01 đến 03 tuổi và thân nhân về cùng: 150 người). Tổ chức phân nhóm và thực hiện cách ly y tế đúng theo quy định. Việc tổ chức ưu tiên đón 03 nhóm công dân Ninh Thuận tại thành phố Hồ Chí Minh trở về địa phương của các cấp chính quyền tỉnh Ninh Thuận đã mang lại sự ấm áp, niềm vui đoàn tụ gia đình của các đối tượng; thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền tỉnh Ninh

Thuận đối với công dân của tỉnh trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Tuy nhiên, do Ninh Thuận là một tỉnh còn nhiều khó khăn, trong tình hình dịch bệnh Covid – 19 bùng phát trên địa bàn tỉnh, điều kiện trang thiết bị y tế, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất phục vụ cách ly tập trung khi đón công dân trở về còn nhiều hạn chế; nhất là các đối tượng là phụ nữ mang thai gần tới ngày sinh phải được cách ly tại Bệnh viện tỉnh để theo dõi, chăm sóc sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế. Từ đó việc đón phụ nữ mang thai gần tới ngày sinh về tỉnh phải hết sức cẩn thận, đảm bảo đầy đủ việc tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe an toàn mới triển khai thực hiện được; trong khi nhu cầu về quê rất lớn. Từ đó Tỉnh chưa đáp ứng hết số lượng có nhu cầu về quê

- **Cử tri xã Phước Hữu:** Kiến nghị các cấp cần có biện pháp, chế tài đối với những người dân trong độ tuổi tiêm vắc xin Covid - 19 nhưng không chịu tiêm vắc xin.

*Sở Y tế trả lời tại công văn số 7334/SYT-KHNVTTC ngày 15/12/2021 như sau:*

Sở Y tế xin tiếp thu kiến nghị của cử tri xã Phước Hữu. Trước mắt, trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về vấn đề này, ngành Y tế phối hợp với chính quyền các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19:

- Phối hợp với các địa phương tiếp tục tăng cường truyền thông về lợi ích tiêm chủng phòng bệnh trên các phương tiện thông tin và sự cần thiết tiêm chủng để phòng các bệnh truyền nhiễm khác ngoài dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay; khuyến cáo người dân đưa con em đi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; Vận động người từ 65 tuổi trở lên, có bệnh nền tự đi tiêm chủng; Trường hợp không có phương tiện di chuyển, chính quyền địa phương hỗ trợ bố trí xe đưa đi tiêm chủng.

- Thực hiện các giải pháp linh hoạt, tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 tới từng hộ gia đình. Ưu tiên tổ chức tiêm vét “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” >50 tuổi; >65 tuổi và người có bệnh nền phải được tiêm đủ 2 liều cơ bản và mũi tăng cường (mũi 3); Phân đầu đến giữa tháng 01/2022 tiêm đủ 2 mũi vắc-xin đạt 100% cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, đảm bảo an toàn để tổ chức cho học sinh được học trực tiếp tại trường; Chủ động xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ 5 tuổi đến <12 tuổi, sẵn sàng thực hiện khi Bộ Y tế triển khai.

- **Cử tri phường Văn Hải:** Đề nghị Tỉnh có chính sách hỗ trợ giảm tiền cước mạng hàng tháng cho các em học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo để có điều kiện tiếp cận học trực tuyến trong tình hình dịch bệnh hiện nay.

*Sở Thông tin và Truyền thông đã trả lời tại Công văn số 3657/STTTT-CN ngày 15/12/2021 như sau:*

Hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động; đồng thời, thực hiện chủ trương của ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức dạy và học trong tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh năm học 2021-2022 tại Kế hoạch số 4434/KH-UBND ngày 25/8/2021. Sở Thông tin và Truyền thông có

Công văn số 2261/STTTT-CN ngày 25/8/2021 gửi các Doanh nghiệp viễn thông đề nghị triển khai các giải pháp; chương trình, chính sách ưu đãi các gói cước Data cho học sinh học trực tuyến; đặc biệt, có chính sách hỗ trợ đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian qua, các Doanh nghiệp viễn thông đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ giảm giá cước cho đối tượng là các em học sinh phục vụ việc học trực tuyến trong giai đoạn dịch Covid-19. Cụ thể: điều chỉnh giảm giá cước các gói Data; tặng sim kèm gói Data dung lượng cao cho các em học sinh; Ưu đãi máy di động Smartphone + gói Data miễn phí trên 6 tháng; cung cấp gói cước miễn phí về gọi nội mạng + Data, chu kỳ trên 6 tháng; cộng ngày sử dụng và hoãn chặn 1 chiều, 2 chiều cho thuê bao; hỗ trợ Dcom wifi và đầu sim Dcom 0 đồng sử dụng (miễn phí trên 4GB/ngày). Đối với dịch vụ học online trong hệ sinh thái giáo dục thông minh: hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn sử dụng ứng dụng; ưu đãi các gói Edu, với dung lượng Data lớn, trên 4GB/ngày (reset hàng ngày); v.v.../. Qua đó, đã đồng hành, góp phần cùng ngành Giáo dục trong việc hỗ trợ giảm giá cước cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn phục vụ học trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

- **Cử tri xã Phước Thuận, Phước Dân:** Đề nghị tỉnh cần quan tâm đến chế độ chính sách cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã có bằng cấp.

- **Cử tri xã Phước Vinh, phường Văn Hải, thị trấn Phước Dân:** Tỉnh cần quan tâm hơn nữa trong việc điều chỉnh mức phụ cấp và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, vì quy định tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận là chưa phù hợp, vì hiện nay khối lượng công việc rất nhiều, thời gian làm việc như cán bộ, công chức, mức phụ cấp thì rất thấp, không đảm bảo cuộc sống, nhất là trong tình hình dịch Covid-19 như hiện nay.

- **Cử tri thị trấn Phước Dân:** Về việc bố trí biên chế phụ trách công tác kiểm tra Đảng tại cấp xã đang gặp khó khăn, do chức danh này không nằm trong biên chế quy định; việc áp dụng quy định này đã làm ảnh hưởng rất lớn và không phù hợp với thực tế thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đề nghị tỉnh quan tâm kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi quy định theo hướng tăng 01 biên chế cấp xã phụ trách công tác kiểm tra Đảng, nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

- **Cử tri xã Phước Hữu:** Thực hiện theo Nghị Định 34/2019/NĐ-CP, hiện nay tại khu dân cư chỉ còn 03 chức danh hoạt động không chuyên trách, không còn chức danh phó thôn, nhưng lượng công việc của ban quản lý thôn là rất nhiều. Nên kiến nghị tỉnh quan tâm kiến nghị việc bổ sung, sửa đổi Nghị định 34/2019/NĐ-CP, sớm có chức danh Phó Trưởng thôn để thực hiện nhiệm vụ.

*Đối với các nội dung nêu trên, Sở Nội vụ có ý kiến trả lời tại công văn số 3910/SNV-QLNS ngày 14/12/2021 như sau:*

Về số lượng, chức danh cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn; mức phụ cấp hàng tháng và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã – hiện được quy định trên

cơ sở đảm bảo phù hợp với số lượng, chức danh cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn và đảm bảo tổng mức phụ cấp hàng tháng và kiêm nhiệm (nếu có) đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã không vượt quá quỹ phụ cấp được khoán hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ (được cụ thể hóa, triển khai thực hiện thông qua Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 và Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh);

Riêng về nội dung kiến nghị bố trí biên chế cấp xã phụ trách công tác kiểm tra Đảng, theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã - hiện không có quy định chức danh kiểm tra Đảng đối với cán bộ, công chức cấp xã; tuy nhiên, theo Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh, hiện có quy định chức danh “*Công tác Đảng*” đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Theo đó, đề nghị quý địa phương chủ động cân đối, bố trí nhân sự để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ nêu trên trong tổng số người hoạt động không chuyên trách cấp xã được bố trí theo quy định.

Về kiến nghị chế độ, chính sách hỗ trợ tăng thêm đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã có bằng cấp; Vừa qua, Sở Nội vụ đã phối hợp, lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan (Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) về nội dung nêu trên để đảm bảo cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến các Bộ, ngành có liên quan trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành chính sách hỗ trợ riêng của tỉnh trong thời gian tới để hỗ trợ tăng thêm đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã (ngoài chế độ trợ cấp được hưởng hàng tháng theo quy định) trên cơ sở đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế của địa phương. Tuy nhiên, qua phối hợp rà soát, hiện ngân sách tỉnh đang khó khăn do ảnh hưởng tình hình dịch Covid 19 nên trước mắt chưa đảm bảo điều kiện để trình cấp có thẩm quyền xem xét cho thực hiện chính sách riêng của tỉnh hỗ trợ tăng thêm đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Về các khó khăn, vướng mắc về số lượng, chức danh cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn; mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã; Sở Nội vụ cũng đã tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ Nội vụ xem xét và hiện Bộ Nội vụ đang tổng hợp các kiến nghị của các tỉnh, thành phố để trình cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên, qua kiến nghị của quý cử tri về các nội dung nêu trên, Sở Nội vụ xin tiếp thu và sẽ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục kiến nghị Bộ Nội vụ sớm trình cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung quy định trong thời gian tới.

## **6. Lĩnh vực điện sản xuất, thắp sáng, điện thoại, nước sinh hoạt**

- **Cử tri xã Phương Hải:** Đề nghị cấp có thẩm quyền khảo sát hạ thế đường điện từ Gò Đại Phòng đến Bờ bạn Cây trôm để Nhân dân thuận lợi trong việc sản xuất nông nghiệp.

*Công ty Điện lực Ninh Thuận (Công ty ĐLNT) xin phúc đáp tại công văn số 4260/PCNT-KD ngày 16/12/2021 như sau:*

Qua kiểm tra thực tế, khu vực cử tri kiến nghị thuộc thôn Phương Cựu 3, xã Phương Hải; hiện tại, khu vực này có khoảng 15 hộ dân sinh sống không tập trung và sản xuất nông nghiệp (khu vực trồng lúa), vị trí các hộ dân sinh sống cách xa lưới điện hạ áp hiện hữu khoảng 500m nên phải sử dụng nhánh dây sau công tơ chính đặt tại trụ (PCựu 11/B01) kéo điện về nơi sử dụng; các nhánh dây do hộ dân tự kéo trên các trụ gỗ tạm bợ chưa đảm bảo an toàn.

Để giải quyết tình trạng nhánh dây sau công tơ chưa đảm bảo an toàn; trước mắt, Điện lực Ninh Hải sẽ thông báo an toàn đến các hộ dân và phối hợp với chính quyền địa phương vận động các hộ dân sửa chữa lại nhánh dây sau công tơ để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng điện. Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các hộ dân, Công ty ĐLNT (Điện lực Ninh Hải) sẽ tiến hành khảo sát và đăng ký vào kế hoạch vốn đầu tư trong năm 2023 báo cáo Tổng công ty Điện lực miền Nam (đơn vị cấp trên) phê duyệt. Sau khi công trình được cấp trên phê duyệt vốn và được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép xây dựng, Công ty ĐLNT sẽ triển khai thực hiện.

- **Cử tri xã Phước Thái:** Hiện nay khu vực Tà Dương, người dân tự kéo điện, rất nguy hiểm. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo ngành Điện lực khảo sát và dựng trụ, khắc phục tình trạng trên.

*Công ty Điện lực Ninh Thuận (Công ty ĐLNT) xin phúc đáp tại công văn số 4260/PCNT-KD ngày 16/12/2021 như sau:*

Hạng mục phát triển lưới điện nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các hộ dân sinh sống dọc theo kênh Nam thôn Tà Dương, xã Phước Thái đã được Công ty ĐLNT đăng ký vào kế hoạch đầu tư xây dựng trong năm 2022, thuộc công trình: “*Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối khu vực Điện lực Ninh Phước năm 2022*”. Hiện tại, công trình đang triển khai các thủ tục đầu tư, sau khi công trình thi công hoàn tất sẽ cấp điện cho các hộ dân sử dụng. Trong thời gian chờ phát triển lưới điện, Công ty ĐLNT đề nghị các hộ dân sửa chữa lại nhánh dây sau công tơ để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng điện.

- **Cử tri xã Phước Hải:** Hiện nay điện sản xuất của các hộ dân trên địa bàn xã bất tạm bợ gây mất an toàn. Đề nghị ngành điện có kế hoạch kéo thêm đường dây điện đến các khu vực sản xuất hoặc hỗ trợ trụ điện cho các khu vực sản xuất để sử dụng điện an toàn hơn.

*Công ty Điện lực Ninh Thuận (Công ty ĐLNT) xin phúc đáp tại công văn số 4260/PCNT-KD ngày 16/12/2021 như sau:*

Qua kiểm tra thực tế, khu vực cử tri kiến nghị thuộc thôn Từ Tâm 1 và thôn Thành Tín, xã Phước Hải; hiện tại, lưới điện tại khu vực này cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các hộ dân thông qua các trạm biến áp công cộng. Tuy nhiên thời gian qua, một số hộ dân thực hiện giãn dân ra khu vực cuối thôn sinh sống và sản xuất, vị trí các hộ dân sản xuất cách xa lưới điện hạ áp hiện hữu khoảng 150m nên phải sử dụng nhánh dây sau công tơ chính đặt tại trụ (HThủy/B21, TTâm 10/C03, BSơn/A02) kéo điện về nơi sử dụng.

Hiện nay, Công ty ĐLNT đang gặp khó khăn về nguồn vốn, trong khi nhu cầu đầu tư xây dựng lưới điện hàng năm trên địa bàn tỉnh còn rất nhiều; mặt khác các nguồn vốn đầu tư trong năm 2022 đã được bố trí sử dụng hết, do đó Công ty ĐLNT chưa thể phát triển thêm lưới điện tại khu vực nêu trên được. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các hộ dân, Công ty ĐLNT (Điện lực Ninh Phước) sẽ tiến hành khảo sát và đăng ký vào kế hoạch vốn đầu tư trong năm 2023 báo cáo Tổng công ty Điện lực miền Nam (đơn vị cấp trên) phê duyệt. Sau khi công trình được cấp trên phê duyệt vốn và được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép xây dựng, Công ty ĐLNT sẽ triển khai thực hiện.

**- Cử tri xã Phước Hải:** Hiện nay ngành điện đã đầu tư mở thêm lưới điện, nhưng chậm chuyển điện kế cho các hộ dân tại thôn Hòa Thủy và thôn Từ Tâm 2. Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành điện sớm chuyển điện kế cho các hộ trên lưới điện đã đầu tư.

*Công ty Điện lực Ninh Thuận (Công ty ĐLNT) xin phúc đáp tại công văn số 4260/PCNT-KD ngày 16/12/2021 như sau:*

Trong năm 2020, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã thực hiện đầu tư phát triển lưới điện tại khu vực thôn Hòa Thủy và thôn Từ Tâm 2, xã Phước Hải để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các hộ dân. Sau khi công trình hoàn thành, Điện lực Ninh Phước đã tiến hành di dời các công tơ điện thuộc trạm Từ Tâm 5 về gần vị trí trụ điện của các hộ dân sinh sống để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng điện và đã thực hiện hoàn tất trong tháng 4/2021. Riêng các công tơ điện thuộc trạm Hòa Thủy 3 dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2021, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài nên chưa thực hiện được. Điện lực Ninh Phước sẽ lên kế hoạch để thực hiện hoàn tất trong quý I/2022.

**- Cử tri xã Phước Minh tiếp tục kiến nghị:** Xác định cụ thể đối tượng nào thuộc diện thu nước sinh hoạt, đối tượng nào thuộc diện thu nước kinh doanh.

*Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận đã trả lời tại Công văn số 447/CV-CNNT ngày 23/12/2021 như sau:*

Qua làm việc trao đổi với địa phương, một số bà con trên địa bàn ngoài việc sử dụng nước dùng cho sinh hoạt còn dùng để phục vụ cho các mục đích khác như: Nhà hàng, nhà nghỉ, kinh doanh ăn uống, giải khát, chăn nuôi... Địa phương và đơn vị cấp nước đã tiến hành rà soát đối chiếu những đối tượng khách hàng sử dụng nước trên trong thời gian qua và cùng thống nhất những nội dung sau:

1 - Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận đã áp dụng đúng khung giá, phù hợp với mục đích sử dụng nước thực tế của từng đối tượng khách hàng theo quy định của công ty.

2 - Địa bàn xã Phước Minh là địa phương thuộc vùng khô hạn, nhiễm mặn trọng điểm nên ngoài việc sử dụng nước cho sinh hoạt, các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ mang tính cụ thể thì việc tưới, chăm sóc cây cảnh tạo cảnh quan môi trường tại mỗi gia đình là nguyên nhân chính làm tăng đáng kể khối lượng nước sử dụng của bà con. Vì vậy địa phương mong muốn đơn vị cấp nước xem xét tạo điều kiện hơn nữa trong xác định khối lượng nước sinh hoạt đối với những hộ dân nêu trên.

3 - Công ty Cổ phần Cấp nước sẽ tiếp tục xác minh thực tế, cụ thể những trường hợp trên làm cơ sở để định mức phù hợp với mục đích, nhu cầu sử dụng nước của bà con.

- **Cử tri xã Phước Hậu:** Đề nghị cấp trên quan tâm sớm đầu tư hệ thống điện khu vực thôn Hiếu Lễ, nhiều hộ dân câu móc tạm bợ từ nhà này sang nhà khác, trên nóc nhà. Nên việc sử dụng không đảm bảo, rất nguy hiểm, đề nghị Tỉnh chỉ đạo ngành điện lực qun tâm.

*Công ty Điện lực Ninh Thuận (Công ty ĐLNT) xin phúc đáp tại công văn số 4260/PCNT-KD ngày 16/12/2021 như sau:*

Hiện tại, khu vực cử tri kiến nghị thuộc thôn Hiếu Lễ, xã Phước Hậu; khu vực này Công ty ĐLNT (Điện lực Ninh Phước) đã đầu tư phát triển lưới điện để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các hộ dân. Tuy nhiên qua kiểm tra thực tế, khu vực này còn một số hộ dân sử dụng điện kéo chuyên từ nhà này sang nhà khác, do vị trí các hộ dân sinh sống tại những hẻm nhỏ nên lưới điện chưa kịp thời phát triển đến.

Để giải quyết vấn đề này, Công ty ĐLNT (Điện lực Ninh Phước) sẽ tiến hành khảo sát và lên phương án di dời nhánh dây sau công tơ của các hộ dân chưa đảm bảo an toàn ra lưới điện hiện hữu để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng điện.

- **Cử tri xã Phước Hậu:** Cử tri và Nhân dân xã Phước Hậu tiếp tục kiến nghị về kinh phí di dời điện kế (công tơ điện quá cao). Điện kế chuyển từ vách nhà này sang vách nhà kia chỉ tốn công di dời khoản 200 nghìn đến 300 nghìn đồng là hợp lý. Nhưng kinh phí lại quá cao trên 01 triệu đồng. Định mức sử dụng 50kw/h là quá thấp cần nâng lên 100kw/h.

*Công ty Điện lực Ninh Thuận (Công ty ĐLNT) xin phúc đáp tại công văn số 4260/PCNT-KD ngày 16/12/2021 như sau:*

Qua trao đổi với đại diện UBND xã Phước Hậu được biết, các hộ dân đề nghị xem lại chi phí di dời công tơ hiện hữu cao hơn chi phí lắp đặt công tơ mới. Vấn đề này, Công ty ĐLNT trả lời như sau:

Tại Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, cụ thể tại Khoản 2 Điều 18 về trách nhiệm bảo vệ công tơ điện của bên mua điện có nêu rõ: “*Không được tự ý tháo gỡ, di chuyển công tơ điện. Khi có nhu cầu di chuyển công tơ điện sang vị trí khác phải được sự đồng ý của bên bán điện và phải chịu chi phí di chuyển*”.

Theo quy định trên, nếu khách hàng có nhu cầu di dời công tơ điện từ vị trí hiện hữu sang vị trí khác (hoặc di dời công tơ trong nhà ra ngoài trụ) thì phải chịu các chi phí sau đây:

- Chi phí nhân công cho việc thi công tháo và lắp vật tư, thiết bị từ vị trí hiện hữu sang vị trí khách hàng yêu cầu.

- Chi phí vật tư phát sinh trong quá trình di dời công tơ từ vị trí hiện hữu sang vị trí khách hàng yêu cầu.

Việc lập đơn giá nhân công tháo, lắp cũng như vật tư thiết bị phát sinh trong quá trình di dời, Công ty ĐLNT thực hiện theo đúng đơn giá của Nhà nước ban hành.

**- Cử tri xã Phước Hữu:** Kiến nghị các cấp cần làm việc với ngành điện lực, điều chỉnh lại cách tính giá điện bậc thang tại khu vực nông thôn hiện nay là chưa phù hợp với tình hình thực tế nên cần xem xét và điều chỉnh lại cho phù hợp.

*Công ty Điện lực Ninh Thuận (Công ty ĐLNT) xin phúc đáp tại công văn số 4260/PCNT-KD ngày 16/12/2021 như sau:*

Trong thời gian qua, công tác triển khai giá bán điện trên địa bàn tỉnh nói chung, xã Phước Hậu và xã Phước Hữu nói riêng luôn được Công ty ĐLNT thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Công Thương ban hành tại Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 quy định về thực hiện giá bán điện và Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện.

Việc ban hành định mức sử dụng điện sinh hoạt cho khách hàng thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước (Bộ Công Thương), không thuộc thẩm quyền của ngành điện. Tuy nhiên với tinh thần cầu thị, Công ty ĐLNT sẽ ghi nhận ý kiến phản ánh của cử tri xã Phước Hậu và xã Phước Hữu để báo cáo đơn vị cấp trên theo quy định.

Hiện nay, Bộ Công Thương đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Sau khi biểu giá bán lẻ điện mới được cơ quan có thẩm quyền ban hành, Công ty ĐLNT sẽ thông tin kịp thời đến bà con cử tri.

**- Cử tri xã Phước Hữu:** Kiến nghị tỉnh chỉ đạo các cấp cần làm việc với ngành Điện lực sớm phát dọn các nhánh, cành cây cao xum xuê che chắn đường dây điện trung thế, hạ thế đi qua các nhà dân gây tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ, nguy hiểm về điện.

*Công ty Điện lực Ninh Thuận (Công ty ĐLNT) xin phúc đáp tại công văn số 4260/PCNT-KD ngày 16/12/2021 như sau:*

Công tác phát quang cây xanh nằm trong hành lang an toàn lưới điện đều được Công ty Điện lực Ninh Thuận lên kế hoạch thực hiện hằng năm theo quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ nhằm đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, cung cấp điện ổn định cho các hộ dân sử dụng.

Tiếp nhận ý kiến phản ánh của cử tri, ngày 06/12/2021, Điện lực Ninh Phước đã phối hợp với UBND xã Phước Hữu tiến hành khảo sát khu vực cử tri kiến nghị để lên kế hoạch thực hiện. Ngày 15/12/2021, Điện lực Ninh Phước đã hoàn tất việc phát quang cây xanh nằm trong hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, đoạn từ trụ 478NP/140 đến 478NP/146 và đoạn từ trụ 478NP/140 đến 478NP/140/02.

**- Cử tri xã Phước Hải:** Hiện nay, nước sinh hoạt thôn Hòa Thủy thiếu, không đủ sử dụng, đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết. Đề nghị tỉnh, huyện sớm quan tâm giải quyết để có nước sinh hoạt cho bà con Nhân dân.



*Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận đã trả lời tại Công văn số 447/CV-CNNT ngày 23/12/2021 như sau:*

Đây là hệ thống cấp nước Công ty tiếp nhận bàn giao từ một đơn vị khác đưa vào sử dụng phục vụ người dân. Tuyến ống với đoạn đầu có đường kính D.75 sau đó thu hẹp xuống đường kính D.60 cấp nước cho khoảng hơn 100 hộ dân, nằm trên đồi cao và ở điểm cuối cùng của tuyến ống từ Nhà máy nước Phước Dân.

Mặt khác, Dân cư phát sinh liên tục lên phía đồi cao nên nhiều hộ chỉ có nước vào ban đêm. Theo tính toán thủy lực để khu vực này luôn có nước thì Nhà máy nước Phước Dân phải tăng áp lực bơm nước từ 4,2 bar lên 7,5 bar. Việc này gây nguy hiểm cho các thành phần trong hệ thống cấp nước, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra sự cố trong quá trình vận hành hệ thống cấp nước, làm gián đoạn việc cấp nước phục vụ người dân huyện Ninh Phước và huyện Thuận Nam.

Do vậy, Công ty đề nghị bà con thôn Hòa Thủy có phương án tích trữ nước hợp lý để sử dụng trong những thời điểm nước sinh hoạt không cấp lên được.

## **7. Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch**

- **Cử tri phường Văn Hải:** Đề nghị sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm việc với các đoàn trước khi làm các chuyên mục về quảng bá du lịch liên quan đến tỉnh Ninh Thuận (không nên tuyên truyền khí hậu của Ninh Thuận khắc nghiệt, nắng, khô); ảnh hưởng đến việc thu hút khách du lịch đến Tỉnh ta.

*Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời tại công văn số 2250/SVHTTDL-QLTTDL ngày 15/12/2021 như sau:*

- Ninh Thuận mang nét đặc thù của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, nổi trội với đường bờ biển dài 105km, với nhiều thắng cảnh độc đáo (vịnh Vĩnh Hy, Hang Rái, bãi biển Bình Tiên, Ninh Chữ...) đã tạo nét nổi bật thu hút khách du lịch. Bên cạnh đó, với điều kiện khí hậu đặc trưng nắng và gió là yếu tố chủ đạo đã mang lại nhiều lợi thế cho Ninh Thuận, tạo nên hệ sinh thái sa thảo trên cồn cát ven biển Ninh Phước, Thuận Nam, đại diện “có một không hai” trên phạm vi cả nước. Các tài nguyên về tự nhiên này tạo điều kiện phát triển du lịch biển, du lịch sinh thái, đặc biệt có tiềm năng đa dạng hóa với các nhóm sản phẩm độc đáo như nho, cừu, măng tây, nha đam... tạo nên sự khác biệt của Ninh Thuận. Bên cạnh đó, tổng thời gian lượng mưa của tỉnh kéo dài không quá 30 ngày trong một năm (ngắn nhất so với cả nước) điều này tạo thuận lợi cho việc thu hút khách quốc tế về nghỉ đông tại Ninh Thuận, góp phần đưa ngành du lịch Ninh Thuận đạt chỉ tiêu về doanh thu và lượt khách tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 10-16% năm. Ngoài ra, tận dụng lợi thế từ điều kiện tự nhiên (nắng và gió) hiện nay, Ninh Thuận đã và đang thu hút các nhà đầu tư đến với tỉnh thực hiện nhiều dự án năng lượng quy về địa gió, điện mặt trời mô lớn, qua đó từng bước đưa Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước góp phần quan trọng phát triển kinh tế của địa phương.

Như vậy, có thể khẳng định, hiện nay điều kiện tự nhiên nói chung, khí hậu nói riêng đã tạo nhiều lợi thế nhất định trong việc phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Ninh

Thuận, trong đó có lĩnh vực du lịch. Trên tinh thần đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoan nghênh và đánh giá cao sự quan tâm của cử tri phường Văn Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đến tiềm năng, lợi thế về tự nhiên, góp phần quan trọng cho sự phát triển ngành du lịch tỉnh nhà.

- Đối với công tác quản lý Nhà nước về báo chí, thông tin cơ sở, phát thanh truyền hình...hiện nay thuộc chức năng tham mưu của Sở Thông tin và Truyền thông (Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận). Theo đó, các nội dung quảng bá tuyên truyền về thời sự kinh tế - xã hội, văn hóa, thể thao, du lịch... do Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, hướng dẫn, kiểm duyệt... trước khi phổ biến tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tuy nhiên, công tác truyền thông, quảng bá về du lịch là một trong những nội dung thuộc chức năng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, vì vậy, trong thời gian tới, Sở sẽ tăng cường công tác phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị, địa phương liên quan tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc tuyên truyền, quảng bá về du lịch đối với các cơ quan thông tấn, báo chí. Đồng thời, để khắc phục tình trạng tuyên truyền, quảng bá có khả năng gây nhầm lẫn, bất lợi cho sự phát triển du lịch tỉnh nhà (như phản ánh của cử tri), đề nghị chính quyền địa phương và Nhân dân (trong đó có các cử tri phường Văn Hải) kịp thời thông tin về hoạt động của các cơ quan thông tấn, báo chí khi đến tác nghiệp tuyên truyền, quảng bá du lịch tại địa phương mình về Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện, đảm bảo đúng quy định, thông tin chính xác, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quảng bá du lịch tỉnh Ninh Thuận.

- **Cử tri phường Đông Hải:** Đình Đông Giang khu phố 2 trước đây lập hồ sơ đề nghị công nhận di tích lịch sử cấp Tỉnh, nhưng thiếu hồ sơ mô tả lịch sử văn hóa làng, ngành chức năng yêu cầu khu phố viết lịch sử văn hóa làng, nhưng khu phố không đủ trình độ chuyên môn. Đến nay chưa viết được, đề nghị tỉnh (Sở Văn hóa – Thể thao-Du lịch) giúp Nhân dân hoàn chỉnh hồ sơ công nhận di tích lịch sử đình Đông Giang.

*Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời tại công văn số 2233/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 14/12/2021 như sau:*

Đình Đông Giang thuộc khu phố 2, phường Đông Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm là cơ sở tín ngưỡng, nơi tổ chức sinh hoạt tín ngưỡng theo truyền thống của người dân trong khu vực. Qua khảo sát cho thấy Đình Đông Giang có giá trị về kiến trúc nghệ thuật, tín ngưỡng tâm linh, có tiêu chí để lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh.

Việc lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích được quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL, ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh. Theo đó, không có quy định thành phần “*hồ sơ mô tả lịch sử văn hóa làng*”, do vậy ngành chức năng không có căn cứ để yêu cầu địa phương thực hiện hồ sơ mô tả lịch sử văn hóa làng theo phản ánh của cử tri.

Để có cơ sở xây dựng hồ sơ, lý lịch di tích Đình Đông Giang trình UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND Phường Đông Hải chỉ đạo Ban Quản lý Đình Đông Giang có đơn đề nghị xếp hạng di tích đối với Đình Đông Giang (có xác nhận của UBND Phường Đông Hải) gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để căn cứ phối hợp triển khai thực hiện các nội dung tiếp theo.

## 8. Lĩnh vực giáo dục

- **Cử tri phường Văn Hải:** Ngành Giáo dục nên nghiên cứu việc đăng ký nguyện vọng đối với học sinh khi thi tuyển vào Trường cấp 3, việc này bất hợp lý đối với học sinh đăng ký sai nguyện vọng. Cử tri kiến nghị nên lấy điểm từ cao xuống thấp đối với các Trường.

*Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) trả lời tại công văn số 3212/SGDDĐT-NVDH ngày 13/12/2021 như sau:*

Về vấn đề này, Sở GDĐT xin tiếp thu ý kiến của cử tri. Từ đầu năm học 2021-2022, Sở GDĐT đã và đang thu thập ý kiến, tiến hành điều chỉnh quy trình tuyển sinh lớp 10 THPT và sẽ chú trọng nghiên cứu điều chỉnh quy định về nguyện vọng đăng ký dự tuyển của học sinh trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt phương án tuyển sinh năm học 2022-2023.

Thực tế hiện nay một số học sinh (số lượng không nhiều) có điểm xét tuyển cao không trúng tuyển trong khi các em khác có điểm thấp vẫn trúng tuyển. Trong nhiều năm qua, Sở GDĐT đã tham mưu điều chỉnh, mở rộng phân vùng (vùng giáp ranh giữa các huyện, thành phố) nhiều lần để học sinh có cơ hội lựa chọn trường phù hợp với điều kiện học tập và đã thể hiện sự hợp lý, dần đi vào ổn định. Sở GDĐT sẽ tiếp tục nghiên cứu phương án điều chỉnh số lượng nguyện vọng phù hợp nhất để giảm thiểu vấn đề này nhằm đảm bảo quyền lợi học tập của các em (tăng cường công tác hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm, của lãnh đạo trường THCS để học sinh lựa chọn nguyện vọng chính xác, phù hợp với năng lực của học sinh và phù hợp với điều kiện học tập).

Tuy nhiên, việc tuyển sinh hiện nay thực hiện theo phân vùng tuyển sinh, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho học sinh đi học (như phường Văn Hải vừa có thể đăng ký vào các trường THCS THPT Trần Hưng Đạo - TP.PR-TC và tất cả các trường THPT thuộc thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, vừa có thể đăng ký dự tuyển vào trường THPT Ninh Hải thuộc huyện Ninh Hải); Việc tuyển sinh phải có sự cạnh tranh; đồng thời đáp ứng yêu cầu phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS theo chủ trương chung của Đảng, Chính phủ và phù hợp với thực tế địa phương. Học sinh lựa chọn các nguyện vọng trước khi đăng lý dự tuyển là yêu cầu bắt buộc để có thể thực hiện được quy trình công tác tuyển sinh. Đây cũng là thể hiện trách nhiệm của học sinh, cha mẹ học sinh tự đánh giá thực chất năng lực học tập của con em đồng thời tư vấn của giáo viên chủ nhiệm để đăng kí nguyện vọng của học sinh vào những trường mong muốn và phù hợp với năng lực học sinh và các điều kiện thuận lợi để học tập.

Kiến nghị lấy điểm từ cao xuống thấp đối với các trường không thật sự phù hợp. Vì Ngành GDĐT chưa có các tiêu chí phân hạng trường để quy định trường nào được tuyển học sinh có điểm cao, trường nào phải nhận học sinh có điểm thấp.

- **Cử tri phường Văn Hải:** Cử tri đề nghị Tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tiếp tục kiến nghị Quốc hội việc cải cách sách giáo khoa theo lộ trình nhiều năm (10-20 năm), tránh lãng phí kinh phí của người dân.

*Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) trả lời tại công văn số 3212/SGDDĐT-NVDH ngày 13/12/2021 như sau:*

Việc thực hiện cải cách Chương trình, Sách giáo khoa đang được thực hiện theo đúng lộ trình 10-20 năm, cụ thể chương trình giáo dục phổ thông hiện tại đang thực hiện theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT, ngày 5/5/2006 của Bộ GDĐT về Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông, đến năm 2020 Chương trình này đang được thay thế bởi Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT về Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông. Theo Thông tư 32, thì việc thay đổi Chương trình, Sách giáo khoa được thực hiện theo lộ trình: năm 2020 thực hiện lớp 1, năm 2021 thực hiện lớp 2 và lớp 6 và cứ như vậy đến năm 2024 thực hiện cho lớp 9 và 12. Tính đến hết thời gian thay thế Quyết định 16/2006/ QĐ-BGDĐT cũng đã thực hiện được từ 15-20 năm. Như vậy, việc thực hiện cải cách của lần gần nhất mất từ 15 đến 20 năm mới thay đổi cho lần tiếp theo. Việc thực hiện cải cách Chương trình và sách giáo khoa là yêu cầu tất yếu của việc thay đổi theo xu hướng phát triển của tự nhiên và phù hợp với sự thay đổi chung của xã hội, việc thay đổi này giúp cho việc cải cách chương trình, sách giáo khoa phù hợp, đồng thời bổ sung những kiến thức đã cũ, lạc hậu, thay cho những kiến thức mới, phù hợp với xu hướng phát triển của Việt Nam và cả thế giới.

- **Cử tri phường Đông Hải:** Thực hiện kế hoạch học năm 2021-2022, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục- Đào tạo có kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế hơn. Hiện nay việc triển khai học trực tuyến có nhiều bất cập đối với các cấp học, nhất là cấp Tiểu học.

*Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) trả lời tại công văn số 3212/SGDDĐT-NVDH ngày 13/12/2021 như sau:*

Sở GDĐT cũng đang nhận thấy rõ những khó khăn bất cập của việc dạy học trực tuyến đặc biệt đối với cấp Tiểu học, trong thời gian tới Sở GDĐT sẽ thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng phù hợp với tình dịch bệnh và an toàn trong phòng chống COVID-19, cụ thể:

- Tiến hành rà soát, khảo sát lấy ý kiến phụ huynh về việc cho học sinh đi học trực tiếp; trong trường hợp phụ huynh chưa yên tâm cho HS đến trường vì tình hình dịch bệnh, để đảm bảo yêu cầu giáo dục, nhà trường sẽ tổ chức học trực tiếp đồng thời kết nối học trực tuyến đến học sinh; hình thức này cũng áp dụng với những học sinh là F1, F0 hoặc những học sinh đang cư trú tại vùng có cấp độ 4 nhưng trường học đang ở cấp 1, 2 và đang học trực tiếp; hoặc đối với phụ huynh có điều kiện học cùng con tại nhà khi không yên tâm cho con đến trường cũng có thể

học theo hình thức trực tuyến; đối với học sinh không có điều kiện trực tuyến thì đến trường khi đảm bảo các quy định an toàn trong phòng chống dịch.

- Khi trở lại trường, giáo viên bộ môn tiến hành đánh giá sơ bộ học sinh để nắm bắt tình hình, mức độ tiếp nhận kiến thức trong suốt thời gian học trực tuyến, sau đó tiến hành dạy lại những nội dung, kiến thức mà học sinh thiếu hụt, nội dung khó mà học trực tuyến chưa thể giải quyết được,... xây dựng kế hoạch ôn tập phù đạo riêng cho học sinh trung bình, yếu,... và đối với học sinh chưa tiếp cận được với dạy học trực tuyến đều phải tổ chức dạy học lại từ đầu để các em có thể theo kịp và hoàn thành được chương trình giáo dục của năm học.

- Căn cứ tình hình cụ thể từng địa phương, Sở GDĐT sẽ tiếp tục có hướng dẫn việc kéo dài thời gian năm học để đảm bảo hoàn thành các định mức tối thiểu kiến thức trong năm học, đảm bảo cho học sinh có thể học được lớp tiếp theo và đảm bảo chất lượng./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XI;
- VP. Đoàn ĐBQH và HĐND;
- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Minh Lục**